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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2567 
ของ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
************************************************************************************** 

ประชมุ ณ วนัองัคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานสาขาของบรษัิท โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์
ชัน้ท่ี 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

เริม่การประชมุเวลา 14.00 น. 
โดยบรษัิทไดม้อบหมายให ้นางสาวธนารตัน ์ เจรญิรฐั รบัหนา้ที่เป็นพิธีกรผูด้  าเนินรายการ และก่อนที่จะเขา้สูก่าร

ประชมุพิธีกรไดเ้ชิญใหท้ี่ประชุมไดร้บัชมวีดีทศันแ์นะน าบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มการประชุมไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบรษัิทไดด้ียิ่งขึน้ และล าดบัตอ่ไป พิธีกรไดท้ าการแนะน าขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิทฯ เบือ้งตน้ ดงันี ้

- บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน  220,811,609 บาท 
- ทนุช าระแลว้ 200,811,609 บาท 
- แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน 200,811,609 หุน้ 
- มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โครงสรา้งการบริหาร ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ด ารง
ต าแหนง่ ประธานกรรมการบรษัิท และนายอภิชาติ ชโยภาส ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวม
ทัง้สิน้ 10 ทา่น เป็นผูก้  าหนดนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ   

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่ เรียกว่า  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พรอ้มทัง้ การบรหิารงาน บรษัิทยงัไดม้ีคณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบบรหิารงานอีก 5 สาย
งาน ไดแ้ก่ สายงานปฏิบตัิการเดินเรือ สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงานบญัชีและ
การเงิน  และสายงานอ านวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นแผนงานใหบ้รรลเุปา้หมาย  

 

ในการประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุดงันี  ้
จ านวนผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมรวม 38 รายนับรวมจ านวนหุน้ได ้

128,114,892 คิดเป็นรอ้ยละ 63.7985% ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทเป็นอนัครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุม
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 

 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการ
ปฏิบตัิในการประชุม  พิธีกรไดเ้รียนชีแ้จง วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้
กฎเกณฑข์องที่ประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ถือ  ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย /ไม่เห็นดว้ย/ 
หรอืงดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่ในแตล่ะวาระ และไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้  เวน้แต่ใน
กรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย ใหถื้อหุน้และดูแลผลประโยชนแ์ทน สามารถแยก
ลงคะแนน  เหน็ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใชใ้บลงคะแนนที่ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กลา่วขา้งตน้ 
จะถือการลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 
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2. ในการนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เท่านัน้ 
โดยใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดอ้อกเสียง  ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ใหย้กมือขึน้ เพื่อที่เจา้หนา้ที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา
บนัทึกและสรุปผลใหท้ราบต่อไป และในการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี นายสวุิชาญ นามหงษา เป็นพยานในการนบัคะแนน 
เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบ
เปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 

3. เพื่อใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ที่ดี ดงันัน้ บริษัทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม  ทัง้ในกรณี  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ขอใหท้่านผูถื้อหุน้
กาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้ขอใหย้กมือขึน้ 
จากนัน้ จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงว่ามีผูถื้อหุน้  เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยใน
ภายหลงัทัง้หมด ส าหรบัท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ไดร้บับตัรลงมติตัง้แต่ลงทะเบียนนัน้ หมายความว่า ผูถื้อหุน้ไดอ้อก
เสยีงลงมติในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้แลว้  โดยมติดงักลา่วจะระบไุวส้อดคลอ้งกบัมติที่ผูถื้อหุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว
แลว้ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการซกัถามกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นดว้ยทุกครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจัดท าบนัทึกการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่
นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่บรษัิทขอความกรุณาใหส้อบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชมุ 

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะน า ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีและที่
ปรกึษาบรษัิท ซึง่เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ประกอบดว้ย 

 

กรรมการบรษัิทที่เขา้รว่มประชมุ 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายสมศกัดิ ์หม่มว่ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายพานิช พงศพ์ิโรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอิสระ 
5. นายอนนัต ์เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายชยัวฒุิ จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอิสระ  
7. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการ 
10. นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

โดยมีกรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 10 ทา่น จากคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็น 100% ของ
คณะกรรมการบรษัิท 
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ผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้ประชมุ    
นายประวิทย ์  วิวรรณธนานตุร ์

ที่ปรกึษากฎหมาย 
นายธีระพร พว่งเจรญิ 
 

ล าดับต่อไป พิธีกรไดก้ล่าวเชิญ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็น
ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 

 

ประธานฯ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้วา่ สวสัดีทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่น เป็นอีกวาระหนึง่ที่เป็นการนดัหมายประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) เบือ้งตน้ขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทกุท่าน ที่ใหค้วามกรุณา 
สละเวลาใหค้วามใสใ่จเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนันี ้ขออนญุาตที่ประชมุขอเริม่ประชมุตามระเบียบวาระครบั 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 

25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และไดน้ าส่ง
ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซต ์www.rajaferryport.com ของ
บริษัทแลว้ โดยบริษัทไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ รวมทัง้หมด 29 หนา้ เริ่มจาก
หนา้แรก ไปจนถึงหนา้สดุทา้ย และประธานฯไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรอืเสนอใหข้อ้คิดเห็นใดหรอืไม ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 จะตอ้ง

ผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2566 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,155,030 98.9194% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,400,000 1.0806% 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

http://www.rajaferryport.com/
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2566 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายอภิชาติ ชโยภาส และนายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีที่

ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า วาระที่ 2 วาระพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษัิทประจ าปี 2566 เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2566 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) และได้
จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ วาระนีไ้ม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เนื่องจาก           
เป็นวาระเพื่อทราบ คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2566 ดงันี ้ 

 

การด าเนินงานของบริษัท ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ( Business Units ) ประกอบด้วย  
1 ธุรกิจการเดินเรอืเฟอรร์ี(่Ferry)  และทา่เรอื (Ferry Port) 
โดยบริษัทมีเรือ Ferry ทัง้หมด 15 ล  า และท่าเทียบเรือ 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ท่าเรือดอนสกั 2) ท่าเรือเกาะสมยุ และ 3) 

ทา่เรอืเกาะพะลวย มีเสน้ทางเดินเรอืเฟอรร์ี ่4 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 
- เสน้ทาง ดอนสกั - เกาะสมยุ – ดอนสกั 
- เสน้ทาง ดอนสกั - เกาะพะงนั – ดอนสกั 
- เสน้ทาง เกาะสมยุ - เกาะพะงนั – เกาะสมยุ 
- เสน้ทาง ดอนสกั - เกาะพะลวย – ดอนสกั (เป็นเสน้ทางที่เปิดใหมเ่มื่อปลายปีที่ผา่นมา) 
2 ธุรกิจรถขนสง่Transport 
ธุรกิจการขนส่งรถโดยสาร Transport เป็นธุรกิจเพื่อเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างรถและเรือ เช่น การขนส่งรถ

โดยสารจากสนามบินสรุาษฎรธ์านีมายงัท่าเรือเฟอรร์ี่ และการขนสง่รถโดยสารจากสนามบินนครศรีธรรมราชมายงัท่าเรือ
เฟอรร์ี ่รวมทัง้จากจดุอื่นๆอีกหลายเสน้ทาง เช่น จากสถานีขนสง่บขส.ในตวัเมืองจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จากจงัหวดัใกลเ้คียง 
และมีการใหบ้รกิารรถเช่าเหมาส าหรบัลกูคา้ที่มีความประสงคจ์ะเดินทางที่ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึน้ 

ในสว่นของการ เดินรถขนสง่ผูโ้ดยสาร Transport ในปีที่ผา่นมามีการขยายเสน้ทางเช่ือมตอ่กบัพนัธมิตรธุรกิจขนส่ง
จากกรุงเทพฯมายงัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื่อเช่ือมต่อไปยงัท่าเรือเฟอรร์ี่ และไปยงัเกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะพะลวย 
ซึง่เป็นรายไดเ้สรมิในปีที่ผา่นมา 

3 ธุรกิจรถขนสง่พสัดสุนิคา้ Logistic 
ธุรกิจการขนส่งพสัดุโลจิสติกส ์ในปีที่ผ่านมามีการขยายภาคการขนส่งโลจิสติกสใ์หม้ากขึน้ โดยเสน้ทางในการ

ขนส่งจะเป็นเสน้ทางหลกักล่าวคือ จากสรุาษฎรธ์านีเขา้สู่เกาะหลกัๆทัง้ 3 เกาะไดแ้ก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะ
พะลวย 

Business Update  
• เปิดบรกิารทา่เทียบเรอืเกาะพะลวย   
บรษัิทฯ ยงัคงมุง่เนน้ขยายเสน้ทางเดินเรือขา้มฟากใหม่ เพื่อใหบ้ริการเดินทางขนสง่ทางน า้จากฝ่ังเมืองไปยงัเกาะ

ต่างๆในจังหวดัสรุาษฎรธ์านีครอบคลุมและสะดวกมากขึน้ โดยเฉพาะเสน้ทางดอนสกั-เกาะพะลวย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางของคนในพืน้ท่ี รวมทัง้การคมนาคมขนสง่สนิคา้อปุโภค บรโิภค จากฝ่ังมายงัเกาะ  

อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ นอกจากเกาะสมยุและเกาะพะงนั 
ซึง่เปิดใหบ้รกิารในชว่งปลายปีที่ผา่นมา ระยะแรกเปิดใหบ้รกิารทกุวนั วนัละ 1 เที่ยว (ไป-กลบั) เพื่อดกูระแสตอบรบัจากคน
ในพืน้ที่เกาะพะลวย และนกัท่องเที่ยว ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และไดร้บัการตอบรบัค่อนขา้งดี โดยไดร้่วมมือกับ
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ผูป้ระกอบการท่ีพกัโฮมสเตยบ์นเกาะพะลวย จดัท าแพ็คเกจรว่มกนั เพื่อช่วยกนัประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเกาะพะลวยให้
เป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้งมากขึน้ 

 
เปิดบรกิารทา่เทียบเรอืเกาะพะลวย และบรรยากาศลกูคา้ที่ใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ีเ่สน้ทางดอนสกั-พะลวย-ดอนสกั 

 
Business Update ตอ่มาคือ การซือ้เรอื ‘อารพ์ีเอก็ซ1์’ เขา้ประจ าการกองเรอื  

บริษัทฯ ไดท้ าการตกลงซือ้เรือจากประเทศจีน เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2566 เพื่อน าเขา้มาประจ าการเพิ่ม เป็นล าที่ 
15 ในกองเรอืของทา่เรอืราชาเฟอรร์ี่ โดยจดทะเบียนในช่ือ “อารพ์ีเอ็กซ1์” ซึ่งเป็นไปตามแผนขยายกองเรือ เพื่อรองรบัการ
เปิดใหบ้รกิารเดินเรอืเสน้ทางใหม่ “ดอนสกั - เกาะพะลวย - ดอนสกั” 
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ในปีที่ผา่นมา บรษัิทไดเ้พิ่มเครอืขา่ยพนัธมิตรการบรกิารใหค้รอบคลมุ โดยการใหค้วามส าคญักบัการพฒันาตลาด
และขยายเครอืขา่ยการใหบ้รกิารขนสง่ผูโ้ดยสาร โดยการเพิ่มเสน้ทางบริการรถโดยสารรบั-สง่ในจุดหมายปลายทางที่เป็น
ความตอ้งการของผูโ้ดยสารและนกัทอ่งเที่ยว เพื่อรกัษาต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในการเป็น “Island Gateway” 
และยงัเป็นการสรา้งรายไดเ้พิ่ม 

 
Business Update ในดา้นธุรกิจรถขนสง่พสัดสุนิคา้ Logistic 
บริษัทไดจ้ัดหารถสง่ของและจุดใหบ้ริการรบั-ส่งสินคา้/พสัดุเพิ่ม เพื่อรองรบัการขยายงานที่เพิ่มขึน้ ปัจจุบนั RPT 

Logistic มีกองรถโลจิสติกสข์องตวัเองใหบ้ริการกว่า 12 คัน พรอ้มใหบ้ริการรบั-ส่งสินคา้และพสัดุในเสน้ทางตวัเมือง
สรุาษฏรธ์านี (ตวัเมือง) , ดอนสกั , เกาะสมยุ , เกาะพะงนัและเกาะพะลวย 

นอกจากนีย้ังเปิดรบัสมัครรถร่วมบริการในพืน้ที่  เพื่อช่วยจัดส่งสินคา้ รองรบัการขยายงานที่เติบโตอย่างก้าว
กระโดดตามวิถีชีวิตและไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหม่ และรองรบัการใหบ้รกิารแก่พนัธมิตรในกลุม่ขนสง่ โลจิสติกสแ์ละกลุ่มคา้
ปลีกชัน้น า เช่น KERRY , NIM Express , TP Logistic , Home Pro และ Global House ในการช่วยจดัสง่สินคา้และพสัดุ
ในพืน้ท่ีเกาะสมยุและเกาะพะงนั รวมทัง้หมดกวา่ 40 คนั 

 
Business Update ต่อมาคือ การพฒันาการใชง้าน RAJA POINT ผ่านแอปพลิเคชั่น Freedom World อย่าง

ต่อเนื่อง หลงัจากที่บริษัทฯ ไดร้่วมมือกบับิทาซซ่า เปิดซือ้ตั๋วโดยสารเรือเฟอรร์ี่ผ่านดิจิทลัวอลเล็ตเป็นรายแรกในธุรกิจ
เดินเรอืเฟอรร์ี่ของไทย ในปี 2565 (ก.ค.2565) บริษัทฯ ไดท้ าโปรโมชั่น และเพิ่มฟีดเจอรก์ารใชง้าน Top Up อ านวยความ
สะดวกใหผู้ใ้ชง้านสามารถเติมเงินเขา้วอลเลต็ไดเ้อง ท าใหปี้ 2566 สมาชิกที่เปิดใชง้านเพิ่มขึน้แบบกา้วกระโดดเป็น 3,316 
บญัชี จากช่วงเริม่ตน้ในปี 2565 ที่มีเพียง 250 บญัชี ปัจจบุนั (ณ 10 เม.ย.2567) มีสมาชิกที่เปิดและใชง้านวอลเล็ต (Raja 
Ferry) รวมกวา่ 3,341 บญัชี 
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ในดา้นการพฒันาระบบ บรษัิทฯไดพ้ฒันาระบบ Application Programming Interface หรอื API กลาง 
เพื่อก้าวสู่การเป็นผูน้  าดา้นการขนส่งครบวงจร บริษัทฯ จึงไดล้งทุนพัฒนาระบบเช่ือมต่อเขา้กับ เว็บไซตข์อง

พนัธมิตร เพื่ออ านวยความสะดวกแกล่กูคา้ผูม้าใชบ้รกิารของบรษัิทฯ รวมทัง้ยงัเป็นการเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงลกูคา้มาก
ขึน้ทัง้ลกูคา้กลุม่สายการบินท่ีสามารถท าการซือ้ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วโดยสารรถรบั-สง่จากสนามบิน และตั๋วโดยสารเรือเฟอรร์ี่
ไดใ้นการจองครัง้เดียว  

   นอกจากนีย้งัมีแผนพฒันาระบบ API กลาง เช่ือมต่อกบัผูใ้หบ้ริการ Online Travel Agent หรือ OTA รายใหญ่
อย่าง 12go ,  Bookaway และ Bus Online Ticket เพื่อท าการจองตั๋วรถโดยสารในเสน้ทางต่างๆ ทัง้เสน้ทางกรุงเทพฯ , 
เสน้ทางอนัดามนั (กระบี ่/ ภเูก็ต / หาดใหญ่) รวมทัง้เสน้ทางตา่งๆ ในพืน้ที่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีและจงัหวดัใกลเ้คียง ซึ่งจะ
เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายไดใ้หบ้รษัิทฯ 

ในสว่นของผลประกอบการในปี 2566 ที่ผา่นมา บรษัิทมีรายไดจ้ากกิจการรวมทัง้สิน้ 565.32 ลา้นบาท โดยมีรายได้
เพิ่มขึน้จากปี 2565 และ 2564 ตามล าดบั โดยในปี 2565 บรษัิทมีรายไดจ้ านวน 534.19 ลา้นบาท และในปี 2564 มีรายได้
จ านวน 372.81 ลา้นบาท  

ประเภทรายได ้ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรอื 345.11 483.08 517.97 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร/Logistics  4.40 23.51 21.44 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและสินคา้สะดวกซือ้ 15.24 19.29 16.44 
รายไดอ้ื่น 8.06 8.31 19.47 

รายไดร้วม 372.81 534.19 565.32 
 

โดยผลประกอบการรายไดร้วมนัน้ แบง่ออกเป็น ประเภทรายไดด้งันี ้
1 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรอื จ านวนทัง้สิน้ 517.97 ลา้นบาท  
2 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสารโลจิสติกส ์จ านวน 21.44 ลา้นบาท  
3 รายไดจ้ากการจ าหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซือ้ จ านวน16.44 ลา้นบาท และ 
4 รายไดอ้ื่น จ านวน 19.47 ลา้นบาท  
รวมเป็นรายไดร้วมทัง้สิน้ 565.32 ลา้นบาท 
ในสว่นของผลประกอบการรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายไดจ้ากการเดินเรือ

ทัง้หมด 4 เสน้ทาง แบ่งออกเป็น เสน้ทางที่ 1) เสน้ทางดอนสกั-เกาะสมยุ มีรายไดท้ัง้สิน้ 332.76 ลา้นบาท 2) เสน้ทาง           
ดอนสกั-เกาะพะงนั มีรายได ้170.71 ลา้นบาท 3) เสน้ทางเกาะสมยุ -เกาะพะงนั 14.50 ลา้นบาท และ 4) เสน้ทางดอนสกั -
เกาะพะลวย มีรายได ้0.03 ลา้นบาท รวมเป็นรายไดร้วมทัง้สิน้ 518 ลา้นบาท  

รายไดแ้ยกตามเสน้ทางการใหบ้ริการเดินเรอื (หน่วย : ลา้นบาท) 
  เสน้ทาง ปี 2564 ปี 2565   ปี 2566 
เสน้ทางดอนสกั-เกาะสมยุ 204.66 275.52 332.76 
เสน้ทางดอนสกั-เกาะพะงนั 113.98 170.47 170.71 
เสน้ทางเกาะสมยุ -เกาะพะงนั 26.47 37.09 14.50 
เสน้ทางดอนสกั -เกาะพะลวย - - 0.03 
รวม 345.11 483.08 518.00 
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โดยเสน้ทางเกาะสมุย-เกาะพะงัน บริษัทไดใ้หบ้ริการจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายน 2566 ภายหลงัไดห้ยุดการ
ใหบ้รกิารชั่วคราว เนื่องจากเรืออาร ์10 ไดเ้กิดประสบอบุตัิเหตุ ตวัเรือกระแทกกบัท่าเรือ ท าใหต้วัเรือเสียหาย ท าใหม้ีกอง
เรอืไมเ่พียงพอตอ่การใหบ้รกิาร จึงจ าเป็นจะตอ้งงดการใหบ้ริการในเสน้ทางเกาะสมยุ-เกาะพะงนัเป็นการชั่วคราว ในสว่น
ทางเสน้ทางดอนสกั-เกาะพะลวยนัน้ ดว้ยงานการซือ้เรอื ‘อารพ์ีเอ็กซ1์’ การน าเรือเขา้มาลา่ชา้กว่าก าหนด บริษัทจึงไดเ้ปิด
ใหบ้ริการเสน้ทางดงักลา่วในช่วงปลายปี 2566 จึงท าใหเ้ห็นไดว้่า รายไดใ้นเสน้ทางดอนสกั-เกาะพะลวย ปีที่ผ่านมามีไม่
มากนกั 

ในสว่นรายละเอียดคา่ใชจ้่ายในปีที่ผา่นมา ประกอบดว้ย  
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร จ านวนทัง้สิน้ 499.4 ลา้นบาท  
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย จ านวนทัง้สิน้ 29.68 ลา้นบาท 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวนทัง้สิน้ 87.94 ลา้นบาท และ 
มีคา่ใชจ้่ายอื่น จ านวน 20.07 ลา้นบาท ซึง่เป็นประมาณการคา่ปรบัจากคดีความ ตามหลกัทางการบญัชี เนื่องจาก

บรษัิทรบัรูค้า่ความเสยีหายจากคดีฟอ้งรอ้งที่เกิดขึน้ จากขอ้พิพาทกรณีที่กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ยื่นฟ้องบริษัท
และพนกังานบรษัิท เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2561 โดยศาลไดม้ีค  าพิพากษาใหบ้รษัิทช าระเงินคา่เสยีหาย ประมาณ 12 ลา้น
บาทเศษ รวมดอกเบีย้และอื่นๆ ตามค าพิพากษา จึงตัง้ประมาณการคา่ใชจ้่าย ดงักลา่วไวป้ระมาณการไวท้ัง้สิน้ 20.7 ลา้น
บาท และ 

คา่ใชจ้่ายตอ่มาเป็นตน้ทนุทางการเงิน 29.32 ลา้นบาท 
ในปีที่ผา่นมาตน้ทนุหลกั ที่ยงัเป็นปัญหาส าหรบับรษัิท ก็คือตน้ทนุน า้มนัเชือ้เพลงิที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู โดยปีที่ผา่น

มาราคาน า้มนัดีเซลสงูสดุชว่งตน้ปี 2566 อยูท่ี่ราคาสงูสดุ 34.19 บาท/ลติร แมว้า่จะมีการประกนัราคาน า้มนัดีเซลไมใ่หเ้กิน 
30 บาท/ลติร แตก็่ยงัคงเป็นราคาที่สงูส  าหรบัตน้ทนุในการใหบ้รกิาร ซึง่ส่งผลใหต้น้ทนุคา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าใชจ้่ายอะไหล ่
และคา่ใชจ้่ายซอ่มแซมเรอือยูใ่นระดบัสงูเช่นเดียวกนั 

สง่ผลใหผ้ลประกอบการของปี 2566 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้อยู่ที่ 40.7 ลา้นบาท และบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ
ส าหรบัปีทัง้สิน้ 89.06 ลา้นบาท จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานบรษัิทตามที่ไดน้  าเสนอดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมสอบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ โดยขอใหผู้ถื้อ
หุน้ที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนการสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดัท าบนัทกึการประชุม ขอเชิญผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงันี ้
ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายทรงพล สคุนธพงศ ์ท าหนา้ท่ีอาสาพิทกัษส์ิทธิ  
ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม
ดงันี ้
1.1 เรียนสอบถามเรื่องอายุเฉลี่ยของเรือ ท่ีให้บริการ
ประมาณ 40 ปี ค่อนขา้งสงู และมี Maintenance Cost ต่อ
ล าท่ีสงูเช่นกนัสอบถามว่า หลังจากท่ีเราน าเรือมาใหบ้ริการ
นั้น ระยะเวลาคืนทุนจะมีกี่ปี และน า้มันดีเซลท่ีเป็นตน้ทุน
หลักของบริษัทนั้น ถ้าเกินกี่บาทต่อลิตรจะส่งผลให้ Ebit 
Margin เป็นลบ 

1. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
1.1 กองเรอืบรษัิท ประกอบไปดว้ยเรอืท่ีมีอายมุากและเรือมือ
สองท่ีมีอายุไม่มากนัก ซึ่งเป็นเรือท่ีประจ าการใหม่ส าหรับ
บริษัท โดยเฉลี่ยแลว้อายกุารใชง้าน หลังจากท่ีน าเรือเขา้มา 
เรือจะมีอายุการใช้งานประมาณ 30 ปี  ขึ ้นอยู่กับการ 
maintenance ว่าเพียงพอหรือไม่  ภายหลังท่ีบริษัทไดเ้ขา้
ตลาดทรพัย ์บริษัทก็มีแผนท่ีจะต่อเรือล าใหม่อยู่แลว้ ถา้ถาม
เรื่องของ Financial Projection การต่อเรือ เน่ืองจากเกิด
สถานการณ ์โรคติดต่อรา้ยแรงโควิด 19 ในปี 2563 ท าใหง้าน 
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1.2 เรียนสอบถามใหผู้้บริหารช่วยอัพเดทผลการลงทุน
โครงการท่าเรือเกาะพะลวย ว่าเป็นอย่างไร และจุด Break 
Even เมื่อเปิดด าเนินการแลว้จะเป็นอย่างไร และถา้ปัจจัย
ราคาน า้มนัยงัสงูเหมือนท่ีผ่านมา บรษัิทมีกลยทุธอ์ย่างไร ใน
การแกปั้ญหาการเขา้ลงทนุโครงการนี ้
1.3 ในหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมี
ประกันช่วยเหลือเรื่องค่าใชจ้่ายบา้งหรือไม่  แต่รายไดห้ลัก
จากการเดินเรอืหายไป บรษัิทไม่สามารถใชท้รพัยส์ินหลกัใน
การสรา้งรายได ้บรษัิทมีวิธีปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีสามารถสรา้ง
รายไดท้ดแทนจากเรือท่ีเสียหายไปและใชเ้วลาซ่อมงานได้
อย่างไร (อบุตัิเหตเุรืออาร ์10 เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2566 ท่ี
ลมพัดกระแทกกับท่าเรือนั้น เรียนสอบถามว่ามลูค่าความ
เสียหายและสามารถใช้งานเรือ เข้าสู่โปรแกรมรอบการ
เดินเรอืปกติไดเ้มื่อใด) 

Projection ดงักล่าวล่าชา้ออกไป ท าใหใ้นขณะนีบ้ริษัทยงัไม่
สามารถท่ีจะต่อเรือไดต้ามท่ีไดว้างแผนไว้ อย่างไรก็ดี บริษัท
ขอยืนยันว่า แผนงานบริษัทในอนาคตบริษัท จ าเป็นจะตอ้ง
ต่อเรอืล าใหม่มาใหบ้รกิาร เน่ืองจากทกุวนันี ้ตน้ทนุค่าใชจ้่าย
ท่ีแพงเป็นปัญหาในการบริหาร และหลายบริษัทท่ีท าธุรกิจ
การเดินเรอืในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา หลายบริษัทก็เกิดอบุตัิเหตุ 
ท าใหธุ้รกิจการเดินเรอื มีความเปลี่ยนแปลงมากในช่วง 2-3 ปี
ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายในส่วนของอปุกรณ ์Safety เรือ
ท่ีเพิ่มขึน้มากนับตั้งแต่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุหลายครั้งใน
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรอืบรษัิทหรอืเรอืบรษัิทอื่น  
เดิมบริษัท Safety Maintenance ในส่วนของอปุกรณ ์อยู่ท่ี
ประมาณ 2-3 แสนบาทต่อล าต่อปี  แต่ตอนนี้เปลี่ยนไป
ค่าใชจ้่ายในส่วนของ Safety Maintenance cost ของเรือแต่
ละล าตกอยู่ท่ีประมาณ 1 ลา้นถงึ 1 ลา้นกว่าบาทต่อล าต่อปี  
หากจะถามว่า มีผลผูกพันจากราคาน า้มันเชือ้เพลิงหรือไม่ 
บริ ษัทขอยืนยันว่า  ยังคงมีผลท่ีผูกพันกับระดับต้นทุน
ค่าใช้จ่ายน ้ามันเชือ้เพลิง เน่ืองจากธุรกิจเดินเรือหลักของ
บริษัท มีการก าหนดค่าโดยสารโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งค่า
โดยสารดงักล่าวสมัพนัธก์บั อตัราราคาน า้มนัเชือ้เพลิง ดีเซล
ต่อลิตร โดยปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีทราบเป็นอย่างดีว่า บริษัทมีสตูร
น า้มนัเป็นของตวัเอง โดยมีการใชน้ า้มันดีเซลผสมกับน า้มัน
เตาในสัดส่วนท่ีบริษัทก าหนดเอาไว้ ในปีท่ีผ่านมาก็เกิด
อุปสรรคในการใชน้ า้มันดังกล่าวในการลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย 
กล่าวคือ หน่วยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวขอ้ง ตอ้งการใหแ้กปั้ญหา
เรอืควนัด าเรื่องฝุ่ น PM 2.5 ใหเ้รอืท่ีออกใหบ้ริการจะตอ้งไม่มี
ปัญหาควนัด า จงึส่งผลกระทบกบัสตูรการใชน้ า้มนั เชือ้เพลิง
ของบริษัท ต้องใช้น ้ามันดีเซลล้วน เพื่อไม่ให้เกิดควันด า 
พรอ้มทั้งบริษัทตอ้งเปลี่ยนเครื่องจักรใหญ่เรือใหม่ เพื่อลด
ปัญหาการเกิดควันจากการเผาไหมไ้ม่หมด จากเครื่องจักร
เก่า ซึ่งปีท่ีผ่านมาบริษัทได้เปลี่ยนเครื่องยนต์เรือไปแล้ว
ประมาณ 2-3 ล  า ซึง่อนาคตบรษัิทก็ตอ้งเปลี่ยนจนครบทกุล า 
วันนีฝ่้ายบริหารพยายามท่ีจะประคับประคอง ให้ผ่านพ้น
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 และปัญหาเรือ
บรษัิทท่ีเสียหายจากอบุตัิเหตุ และจากผลกระทบจากปัญหา
สงครามในต่างประเทศท่ีส่งผลใหต้น้ทุนต่างๆรวมทั้งน า้มัน
เชือ้เพลิง และค่าใชจ้่ายอะไหล่อยู่ในระดบัสงู 
จากการบริหารงานรายปีท่ีผ่านมา บริษัทขอยืนยันว่าบริษัท
ยังคงจ าเป็นท่ีจะตอ้งต่อเรือล าใหม่ ล  าหนึ่งประมาณ 300-
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400 ลา้น ซึง่จะช่วยลดปัญหาค่าใชจ้่ายในการซอ่มแซมเรือไป
อีกประมาณ 15 ปี ซึง่ต่างกบัการท่ีบรษัิทมีเรอืเก่าแต่ตอ้งซอ่ม
ทุกปี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก็สูงขึน้ในแต่ละปี  อีกทั้ง
จะตอ้งรองรบักบัปัญหาในส่วนของค่าใชจ้่าย Safety เรือ ท่ี
เพิ่มขึน้ทกุปี เช่น จะตอ้งมีเซ็นเซอรอ์ยู่ในเครื่องยนต์ ตอ้งต่อ
เซน็เซอรไ์ปยงัสะพานเดินเรือ ตอ้งมี GPS ส่งขอ้มลูไปยงักรม
เจ้าท่า เกิดเหตุการณ์อะไร กรมเจ้าท่าจะต้องรูต้ ้องทราบ
ภายใน 5 - 10 นาที และทกุครัง้ท่ีออกเดินเรอื ออกจากท่าเรือ
ทกุครัง้จะตอ้งแจง้ใหก้รมเจา้ท่าทราบ ไม่งัน้เดินเรือไม่ได ้แต่
ทั้งนี ้ทั้งนั้น ทั้งหมดทุกอย่างเป็นต้นทุนของบริษัททั้งหมด 
เป้าหมาย คืออนาคต จะต้องมีการต่อเรือล าใหม่ วันนีเ้รา
พยายามประคบัประคองใหบ้ริษัทรอดจากเศรษฐกิจ ในขณะ
นีเ้สียก่อน 
1.2 บรษัิทเปิดใหบ้รกิารเดินเรอืครัง้แรกในเท่ียวดอนสกั-เกาะ
พะลวย รายไดว้นัละ 5,000 บาท ปัจจบุนัรายไดอ้ยู่ท่ีวนัละ 
40,000 กว่าบาท และคาดการณว์่ารายไดจ้ะเพิ่มขึน้ ปัจจัย
แรกก็คือ เสน้ทางดังกล่าวเป็นเสน้ทางท่ีไม่ไดถู้กควบคุมค่า
โดยสาร และไม่ไดค้วบคมุเวลาการเดินเรอื และท่ีโชคดีไปกว่า
นัน้คือ เกาะดงักล่าวเป็นเกาะพืน้ท่ีเขตวนอทุยาน อนาคตจะมี
ถนนสรา้งใหม่เพิ่มขึน้ 6 เสน้ และจะมีวัดท่ีมีมลูค่าในการ
ลงทุนสูงสรา้งหลายลา้นบาท จะมีการสรา้งพระพุทธรูปองค์
ใหญ่บนเขาสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 500 เมตร บน
เกาะพะลวย ซึ่งจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ท่ีส  าคัญใน
อนาคตของจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และท่ีหลายท่านยงัไม่ทราบ
ก็คือ ตอนนี้เกาะพะลวยมีไฟฟ้าใช้งานได้แล้ว  ถนนทุก
เสน้ทางมีไฟส่องสว่าง แต่ตอนนีย้งัขาดปัจจยัเรื่องน า้ประปา
และการจดัการขยะ  
ปัจจบุนับรษัิทมีการขนส่งน า้ขายอปุโภคและบรโิภคเขา้สู่เกาะ
พะลวยทกุวนั ไม่ว่าจะเป็นน า้ดื่ม น า้บริโภค น า้ใชอ้าบ มีการ
ขายน า้แข็งในพืน้ท่ีเกาะ วนัละ 40-50 กระสอบ กระสอบละ 
100 กิโลกรมั เนื่องจากในพืน้ท่ีเกาะไม่สามารถผลิตน า้แข็งได ้
บริษัทประสงคอ์ยากท่ีจะวิ่งเท่ียวเรือเกาะพะลวยใหเ้พิ่มมาก
ขึน้ แต่ปัจจบุนัยังคงจ าเป็นท่ีจะตอ้งวิ่งวันละเท่ียว เน่ืองจาก
ปริมาณนักท่องเท่ียวยังไม่เพียงพอต่อการลงทุนเดินเรื อ
ให้บริการมากกว่านี ้ แต่จากประสบการณ์ฝ่ายบริหาร
คาดการณไ์วว้่า ลกัษณะใกลเ้คียงกบัเกาะพีพีในจงัหวดักระบี่ 
เวลาเจริญเติบโต จะมีพัฒนาการเจริญเติบโตแบบก้าว
กระโดด ยกตวัอย่าง 2 ประเด็นหลกัใหเ้ห็นชดัขึน้ กล่าวคือ 1.



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 

11/31 
 

 

 

ท่ีดินของธนารกัษ ์มีการขายสิทธิในการเช่าท่ีดินธนารกัษ์ เดิม
ประมาณ 1 - 2 ลา้นบาทต่อไร่ ปัจจุบนัราคาสงูถึงไร่ละ 20 
ลา้นบาท มีผูป้ระกอบการหลายคนสนใจท่ีจะไปท าโรงแรมรี
สอรท์บนเกาะอีกจ านวนมาก 2.ในส่วนความสวยงามของ
เกาะ  เกาะพะลวยมีความโดดเด่นเรื่องนกเงือกท่ีมีจ  านวน
มาก มีถ า้ลอดใกลห้มู่เกาะอ่างทอง เป็นท่ีท่องเที่ยวท่ีสรุาษฎร์
ธานีท่ีมีฝรั่งเขา้ไปท่องเท่ียวเริ่มมากขึน้ เป็นเกาะท่ี อาจารย์
ประเสรฐิ อทุยัเฉลิม เจา้ของสวนยินดี ท่ีสอนการปฏิบตัิธรรม
ท่ีมีชื่อเสียง มีชาวต่างชาติท่ีเป็นชาวยุโรปใหค้วามสนใจมา
เรยีนกบัท่านจ านวนมาก สมยัก่อนมาปฏิบตัิธรรมทกุเดือน ท่ี
เกาะพะลวย อนาคตจะมาปฏิบตัิธรรมเพิ่มมากขึน้อาจจะทกุ
อาทิตย ์ 
หากถามว่าตอ้งใชเ้วลาไหม จากตวัเลขก็เห็นไดว้่าจาก 5,000 
บาท กลายมาเป็น 40,000 บาทต่อวนัก็ถือว่ามีพฒันาการท่ีดี
ขึน้ ซึง่จากการท่ีสอบถามมาผูป้ระกอบการต่างๆในเกาะพืน้ท่ี
เกาะสมยุและเกาะพะงนัก็ใหค้วามสนใจท่ีจะไปเปิดธุรกิจใน
เกาะพะลวยดว้ยเช่นกัน และปัจจุบนังานก่อสรา้งบนเกาะก็
เริ่มเพิ่มมากขึน้ 
1.3 เรอื R10 เกิดอบุตัิเหตุ ระหว่างเรือก าลงัเขา้เทียบท่า ดว้ย
เรือถูกกระแสลมกระแสคลื่นพัดทา้ยเรือ ระหว่างก าลังเข้า
ท่าเรอื ท าใหต้วัเรอืกระแทกกบัท่าเทียบเรืออย่างแรง ท าใหต้วั
เรือเสียหายน ้าเข้าตัวเรือ  ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ในส่วนของ
ประกันบริ ษั ทมี แ น่นอน  แต่ ปัญหาตอนนี้ก็ คื อ  จ าก
ประสบการณก์ าลังตัดสินใจอยู่ว่าค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม
เรอื ตอ้งใชเ้งินประมาณ 30-40 ลา้นบาท กบัการขายเป็นซาก
เรือออกไป บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินใจ ยังไม่ได้
ตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหน แต่จากประสบการณ์ ก็พอจะ
ทราบว่าลกูคา้ส่วนใหญ่ หากเอาเรอืท่ีเคยเกิดอบุตัิเหตหุนกัมา
ใหบ้รกิารลกูคา้ก็จะมีความกลวัและไม่กลา้ใชบ้รกิาร 
ขอเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยภายนอก ด้านกลุ่มลูกค้าและการ
เปลี่ยนแปลงใหท้ราบเพิ่มเติมว่า ลูกคา้ชาวยโุรป ลกูคา้กลุ่ม
ชาวจีน ไม่เหมือนเก่า ลกูคา้นอ้ยลง ลกูคา้จากแถบยโุรปท่ีมา
ใช้บริการนั้น มีการเข้าพักค้างคืนท่ีนอ้ยลง และลูกค้าส่วน
ใหญ่ท่ีมาเท่ียวเกาะสมยุ เกาะพะงัน นั้น ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย
เครื่องบิน ส่วนใหญ่จะเดินทางดว้ยรถทัวรเ์ป็นหลกั จากถนน
ขา้วสาร ทกุวนันีเ้ครื่องบนิจากกรุงเทพฯไปสรุาษฎรธ์านี ราคา
อยู่ท่ีประมาณ 3,000 - 4,000 บาท แต่นั่งรถทัวรป์ระมาณ 
2,500 บาท รถทวัรก์็ไม่ไดถ้กู ยกเวน้ รถของบขส. ในส่วนของ
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รถทวัรท่ี์กล่าว ออกจากถนนขา้วสารช่วง ประมาณ 20:00 น. - 
21:00 น. พฤติกรรมลูกคา้ค่อนขา้งจะเปลี่ยนแปลงไปมาก
หลายปีท่ีผ่านมา จึงเห็นไดว้่า สิ่งท่ีบริษัทขาดหายไปคือ กลุ่ม
ลูกค้าท่ีเป็นประเภทนักท่องเท่ียวลดลง การท่องเท่ียวของ
นกัท่องเที่ยวไม่เหมือนเก่า แต่บรษัิทยงัมีธุรกิจขนส่งโลจิสติกส ์
ซึง่ช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา มีพฒันาการท่ีดีขึน้ 

2. นางสาวสพุตัรา สิทธิชยั ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
อยากทราบเรื่องการต่อเรือใหม่ ไม่ทราบว่าเป็นเรือประเภท
เรือไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะ ท่ีบริษัท
ก าลงัแกปั้ญหาเรื่องน า้มนัเตา หรอืว่าแพงเกินไปหรืออย่างไร
ขอทราบแนวความคิดของบรษัิทว่าเป็นอย่างไร 
 

2. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
หากจะถามว่าต่อเรือไฟฟ้าไดห้รือไม่ แจง้ใหท้ราบว่าสามารถ
ต่อได ้ในโลกใบนีม้ีการต่อเรอืไฟฟ้าอยู่ 3 แห่ง ก็คือ 1 ประเทศ
สวีเดน 2 ประเทศเยอรมัน 3 ประเทศจีน แต่การต่อเรือ
ประเภทเรอืไฟฟ้าไม่คุม้ค่าเมื่อเปรยีบเทียบกบัราคาในการต่อ
และค่าโดยสารท่ีคาดว่าจะไดร้บั เน่ืองจากค่าต่อเรือไฟฟ้ามี
มลูค่าสงูถงึพนัลา้นบาท เมื่อเทียบกบัเรือบริษัท  เรือใชน้ า้มนั
อย่างอาร ์12 ค่าใชจ้่ายในการต่อเรือจะอยู่ท่ีประมาณ 300-
400 ลา้นบาท ปัญหาของเรือไฟฟ้าก็คือการชารจ์ไฟฟ้า ซึ่ง
ทางยุโรปตัวชารจ์ค่อนขา้งท่ีจะมีราคาสูง อย่างไรก็ดี ธุรกิจ
การเดินเรอืยงัคงจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ชือ้เพลิงจากน า้มนัเป็นหลกั 
ซึง่สมยัก่อนบรษัิทก็มีการใชน้ า้มนัประเภทน า้มนัทดแทน หรือ
ท่ีเรียกว่าน า้มนัไบโอดีเซล ในการลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย หากดู
ราคาน า้มันดีเซลในตอนนี ้จะเห็นว่า ใกลจ้ะอยู่ในช่วงของ 
Trigger Point แลว้ หากอยู่ในระดับ ท่ี Trigger Point บริษัท
จะกลับมาท าน า้มันไบโอดีเซลทันที แต่ตอนนีย้งัไม่คุม้ค่าใน
การท า 

3. นายวิชา โชคพงษพ์นัธุ ์ผูถ้ือหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงันี ้
กระผมไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุกบับรษัิทมาประมาณ 5-6 ปีแลว้ 
กระผมขอน าเสนอว่า ไม่อยากใหบ้ริษัทพูดถึงการต่อเรือล า
ใหม ่เนื่องจากเป็นไปไม่ได ้กระผมเคยมีประสบการณใ์นการ
ซือ้เรอืเก่าจากประเทศญ่ีปุ่ นเมื่อ 50 ปีท่ีแลว้ วนันีก้ระผมอาย ุ
78 ปีแลว้ เรอืท่ีวิ่งอยู่ในประเทศไทย กระผมไดไ้ปซือ้มาหลาย
ล า เป็นเรือประเภท 4,000 – 5,000 ตนักรอส สมยัก่อนยงัมี
ราคาไม่สูงมากนัก ขา้พเจ้าเห็นว่าการต่อเรือใหม่ ยังไม่มี
โอกาสเลย ซึง่ปัจจบุนัเรอืมือสองยงัราคาไม่สงูมากนกั การท่ี
เราจะขายสินค้าในราคาถูกแล้วต่อเรือใหม่ในราคาแพง
กระผมยงัไม่เห็นดว้ย ซึ่งเรือมือสองยงัมีราคาท่ีเหมาะสมกบั
การใหบ้รกิารธุรกิจเมื่อเทียบกบัราคาค่าโดยสาร  
ครั้งล่าสุดท่ีกระผมได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ทราบว่า
บรษัิทท าธุรกิจกบับรษัิทแอรเ์อเชีย ยงัมีธุรกิจดงักล่าวรว่มกนั
อยู่หรอืไม่  

3. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดก้ล่าวขอบคณุขอ้เสนอแนะและขอ้
ติชมดงักล่าว 
ในส่วนเรื่องของการท าธุรกิจกบับริษัทแอรเ์อเชีย ยังคงมีการ
ขายตั๋วรว่มกนัอยู่ แต่ช่วงหลงัธุรกิจการบนิมีราคาสงูกว่ามาก  
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กระผมเป็นอาสาต ารวจท่องเท่ียว และกระผมไดม้ีโอกาส
พูดคุยกับนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย นักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย 
เขาค่อนขา้งชมการใหบ้รกิารขอบรษัิท ท่ีใหบ้ริการไปยงัเกาะ
พะลวย การบรกิารค่อนขา้งจะดี  
4. นายสพุล กิจศิรพิรชยั ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
4.1 บริษัทมีความจ าเป็นแค่ไหนท่ีจะตอ้งเพิ่มเรือ ท่ีมีอยู่เดิม
เพียงพอหรอืไม่  
4.2 เรือท่ีมีปัญหาประสบอบุตัิเหตุ ท่ีคาดว่าไม่คุม้ค่าต่อการ
ซ่อมแซมเรือ ก็เห็นควรจะตอ้งตัดสินใจไปเลย และเอาเงิน
ดงักล่าวตรงนัน้ไปใชใ้นส่วนอื่น ไดห้รอืไม่อย่างไร 
4.3 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนมาหลายปีแล้ว มี
นโยบายอย่างไรในการเพิ่มรายได้ จากท่าเทียบเรือหรือไม่ 
อย่างท่ีบริษัทไดม้ีการเผยแพร่ข่าวว่า มีการท าท่าเทียบเรือ
เพิ่ม และบรเิวณท่าเรอืเราสามารถหารายไดห้รอืไม่ 
4.4 กระผมเป็นผูถ้ือหุน้บริษัทมานานแลว้ และมีความไม่
สบายใจอย่างมากต่อผลประกอบการปีท่ีผ่านมา ท่ีส่วนของ
ผูถ้ือหุน้ลดลง  
4.5 เรื่องท่ีดินของบริษัท ท่ีมีโครงการปลูกพืชกระท่อม ไม่
ทราบว่าเป็นอย่างไรบา้ง 
4.6 ในกรณีท่ียกเลิกโครงการพืชกระท่อมไปแลว้ อย่างไรก็ดี
ในส่วนของทรพัยส์ินท่ีดิน ขอใหบ้ริษัทลองคิดคน้วิธีท่ีจะท า
ใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้ ช่วยท าใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้มากกว่านี ้
จากทรพัยส์ินท่ีบรษัิทมีอยู่ 
4.7 ขอสอบถามเรื่องการตีราคาท่ีดิน ตามท่ีแจง้ว่า ท่ีเกาะ
พะลวย มีมลูค่าท่ีดินเพิ่มสงูมากขึน้ อยากทราบว่าท่ีดินของ
บริษัท มีการปรับปรุงในการตีราคา หรือไม่อย่างไร การตี
ราคาแบบยุติธรรมอยากทราบว่าตีราคาอย่างไร ขา้พเจา้ได้
ศึกษาจากบริษัทท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรพัย์ บริษัท
ในตลาดหลกัทรพัยม์ีการตีมลูค่าท่ีดินเพิ่มขึน้ทกุปี ท าใหส้่วน
ของผูถ้ือหุน้ดีขึน้ จงึขอแนะน าใหบ้รษัิทน าไปด าเนินการดว้ย 
4.8 ขอแนะน าเพ่ิมเติมว่า จากท่ีฟังจากการประชมุจะเห็นได้
ว่า บริษัทมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีผูกขาด
เพียงรายเดียวในพืน้ท่ีเกาะพะลวย อยากใหบ้ริษัทสามารถ 
ใชจ้ดุแข็งของบรษัิทใหเ้ป็นประโยชน ์หากมีจดุแข็งแลว้แต่ท า
ไม่ได ้บรษัิทจะเป็นอย่างไร 
 

4. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
4.1 หากถามว่าเพียงพอหรือไม่ ตอบไดเ้ลยว่ายงัไม่เพียงพอ 
เนื่องจากตามกฎระเบยีบแลว้ บริษัทจะตอ้งมีการน าเรือเขา้อู่
เพื่อขึน้คานเรอืทกุรอบ 2 ปีครึง่ ท าให ้การ Maintenance เรือ
และการเดินเรือยังไม่ เพียงพอ ต่อเส้นทางท่ีบริษัทเปิด
ใหบ้ริการ และค่าใชจ้่ายในส่วนของคนเรือค่อนขา้งท่ีจะแพง 
ซึ่งค่าจา้งคนท างานบนเรือ หากต ่ากว่า 600 บาท/วัน/คน
ค่อนขา้งท่ีจะหายากมาก  
หากถามว่า มีเรือใหม่แลว้จะคืนทนุไดห้รือไม่ ขา้พเจา้ยืนยัน
ว่า คืนทนุ เนื่องจากเรอืล าใหม่จะเป็นเรอืท่ีมี capacity ในการ
บรรจผุูโ้ดยสารและรถไดม้ากกว่า และอตัราในการเร่ง หรือวิ่ง
เรอืค่อนขา้งท่ีจะดีกว่าเรอืล าเก่า สามารถเดินเรือจากดอนสกั
ไปสมยุใชเ้วลา 45 นาที และวิ่งจากท่าเรือดอนสกัไปท่าเรือ
เกาะพะงนัใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง จะเห็นไดว้่า เรือล า
ใหญ่กว่าจะวิ่งได้ดีกว่า และบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า 
นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด19 บริษัทก็เสียหายไปมาก 
เน่ืองจากค่าเสื่อมของเรือ  ต้องคิดค่าใช้จ่ายทุกปี  และ
ค่าใชจ้่ายSafety ในทกุวนันี ้ยิ่งสงูเพิ่มมากขึน้อีก 
4.2 การท่ีจะตดัสินใจเรื่องการขายซากเรือเลยดีหรือไม่นัน้ ก็
ตอ้งพิจารณา cost and benefit ความคุม้ค่าในการตดัสินใจ
ว่าการท่ีจะซ่อมเรือล าดังกล่าวให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง 
ตอ้งลงทนุซ่อมแซมอีกจ านวนประมาณ 30-40 ลา้นบาท กับ
การตัดสินใจขายไปเป็นแบบซากเรือ และค านวณเวลา
ทัง้หมดแลว้ แบบไหนจะดีกว่ากนั ในเรื่องของทรพัยส์ินบริษัท
ตาม ระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์ และ ก.ล.ต.นั้น ตอ้งแจง้
การจ าหน่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย ดังนั้น การ
ตดัสินใจก็จะตอ้งมี Third Party มา ประเมินขอ้มลูก่อนการ
ตดัสินใจความเหมาะสม จะใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจผูเ้ดียว
ทนัทีไม่ได ้โดยแนวทางของบรษัิทจะมีการส่งบริษัทประเมินท่ี
เป็น Third Party มาดูว่าเหมาะสมแก่การซ่อมหรือไม่ และ
การซอ่มแซมกลบัมาจะคุม้ค่าหรอืไม่  
4.3 ในส่วนของการหารายไดเ้พิ่ม จากจดุต่างๆรวมทัง้ ในส่วน
ของท่าเรอื บรษัิทมีการท ากิจกรรมหารายไดอ้ยู่แลว้ เช่น รา้น
จ าหน่ายอาหาร พืน้ท่ีเช่า รา้นสะดวกซือ้ ฯลฯ 



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 

14/31 
 

 

 

4.4 นายอภิชาติ ชโยภาส แสดงความเสียใจต่อผูถ้ือหุน้ท่ี
บรหิารงานจนท าใหส้่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง 
4.5 โครงการปลูกต้นกระท่อมนั้น ฝ่ายบริหารไดย้กเลิก
โครงการดงักล่าวแลว้ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกบัพืชกระท่อม
ค่อนขา้งไม่ชดัเจน ไม่มีตลาดรองรบัท่ีแน่นอน จะเอาไปท าน า้
กระท่อมก็ผิดกฎหมาย ตอ้งเอาไปขายท่ีบริษัทยาอย่างเดียว 
ซึ่งพิจารณาแล้ว ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนต่อไป จึงยกเลิก
โครงการดงักล่าวไม่ท าต่อ 
4.6 นายอภิชาติ ชโยภาส นอ้มรบัขอ้แนะน าดงักล่าวจะน าไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
4.7 เรื่องการตีมูลค่าของทรัพยส์ิน ในส่วนของการตีมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีดิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร และบริษัทก็มีการส่ง
บริษัทประเมินตามรอบตามระยะเวลาอยู่เป็นประจ า ซึ่งเป็น
กระบวนการใหบ้ริษัทประเมินของ Third Party เขา้มา
ประเมินบรษัิทไม่สามารถเขา้ไป ชีน้  าหรอืแนะน าเรื่องราคาได ้
นายชาครติ โอภาสอดุม ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่าในส่วนของท่ีดิน
ของบริษัทนัน้มีอยู่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1 กลุ่มท่ีเป็นของบริษัทเอง 
และ 2 ก็คือกลุ่มท่ีเป็นพืน้ท่ีเช่าท่ีบริษัทเช่าในการท าธุรกิจ ใน
ส่วนท่ีผูถ้ือหุน้สอบถามเกี่ยวกบัเรื่องท่าเทียบเรือเกาะพะลวย
นัน้ ท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีดินท่ีบรษัิทเช่าจาก กรมธนารกัษ ์ไม่ใช่
ท่ีดินของบรษัิทเอง จงึไม่สามารถตีมลูค่าทรพัยส์ินได ้
4.8 นายอภิชาติ ชโยภาส นอ้มรบัขอ้แนะน าดังกล่าว และ
เรยีนใหท้ราบเพิ่มเติมเรื่องการท าธุรกิจในพืน้ท่ีเกาะพะลวยให้
ทราบว่า บริษัทไดว้างแผนธุรกิจในพืน้ท่ีเกาะพะลวยอีกหนึ่ง
อย่าง กล่าวคือ การขายวัสดุก่อสรา้งหรืองานก่อสรา้ง งาน
ก่อสรา้งในพืน้ท่ีเกาะค่อนขา้งเพิ่มมากขึน้ แต่ปัญหาของงาน
ก่อสรา้งคือ ใบอนุญาตการก่อสรา้ง หรือ การท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม EIA ค่อนขา้งท่ีจะท ายากกว่าในอดีต 
และปัจจยัปัญหาเรื่องแรงงานก่อสรา้งท่ีค่อนขา้งท่ีจะหายาก 
ซึ่งส่วนใหญ่แลว้แรงงานประเภทงานก่อสรา้งจะเป็นแรงงาน
ต่างด้าวเกือบทั้งหมด และการท่ีจะท างานก่อสรา้ง ก็ต้อง
ท างานเป็นช่วงเวลา ไม่เหมือนในอดีต ท าใหค้วามยากของ
การท างานคือ ไม่สามารถหาผูร้บัเหมาในการท างานก่อสรา้ง
ได ้วันนีท่ี้ท่านสอบถามนั้นถูกตอ้งแลว้ว่า บริษัทอาจจะตอ้ง
หารายไดพ้ิเศษเพิ่มมากขึน้ จากธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่นการ
ท างานรบัเหมาก่อสรา้ง เป็นผูร้บัเหมาเอง ตอ้งท าอาชีพใหม่
เพิ่มขึน้ 
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5. นายวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
จากการท่ีได้เข้าร่วมประชุมมาหลายปี  ก็จะเห็นได้ว่าท่ี
ประชุมจะมีการพูดคุยเรื่อง การขยับการขยายธุรกิจ และ
เรื่องหลังสดุ ก็คือเรื่องการก่อสรา้งท่าเทียบเรือเกาะพะลวย 
กระผมก็ไม่ทราบเหมือนกนัว่าท าไมรายได ้มนันอ้ยมาก เมื่อ
เทียบกับเม็ดเงินท่ีบริษัทลงทุนไป ดูเหมือนว่ามันจะไม่คุม้ 
และบรษัิทยงัมีแผนท่ีจะซือ้เรอืเพิ่มอีก เรยีนตามตรงในฐานะ 
นกับญัชี พอไปดงูบการเงินของบรษัิท ก็อดท่ีจะกงัวลไม่ได ้ 
4 ปีท่ีผ่านมาบริษัทมีก าไรสะสม ปีท่ีผ่านมาปรากฎว่า
กลายเป็นติดลบแลว้ และสิ่งหนึ่งท่ีเราเห็นไดช้ัดคือ รายได ้
300 กว่าลา้นบาท ในช่วงโควิด19 จนมาเป็น 500 กว่าลา้น
บาท ไม่ไดช้่วยอะไรเลย บริษัทก็ยังคงขาดทุนอยู่ และกลับ
ขาดทนุมากขึน้เป็น 80 กว่าลา้นบาท สังเกตไดว้่า ส่วนหนึ่ง
มาจาก ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ค่าใชจ้่ายบริหารดูแลว้น่า
เป็นห่วงมาก จะเห็นไดว้่า Gross Margin ไม่สามารถ Cover 
ค่าใช้จ่ายบริหารได้ กระผมไม่เข้าใจว่า ฝ่ายบริหาร มอง
ธุรกิจอย่างไร เหตใุดจึงไม่กลับไปมองเรื่อง ค่าใชจ้่ายในการ
บริหารมากกว่าท่ีจะมามองเรื่องของการขยายธุรกิจ เพราะ
รายได้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ และตามท่ีบริษัทได้เรียนว่า 
บริษัทจะแนะน าว่า มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ขอให้
บริษัทน าเสนออย่างเป็นรูปธรรมใหช้ัดเจนใหม้นัเกิดขึน้จริง 
ในระยะเวลาแต่ละช่วง แต่ละช่วง หากท่านอธิบายไดช้ดัเจน
ไดก้็จะเป็นการดี เมื่อผูถ้ือหุน้พิจารณาแล้ว ก็จะพอรูว้่ามี
ความเป็นไปไดห้รือไม่อย่างไร เพราะว่าปีหนึ่งมีโอกาสเจอ
กนัเพียงแค่ครัง้เดียว 4 ปีท่ีผ่านมากบัสถานการณใ์นปัจจบุนั
นี ้ท าใหค้ิดว่าบริษัทจะไปรอดหรือไม่ เรียนตามตรงว่า เรื่อง
ของงบก าไรสะสมท่ีขาดทุน และ Gross Margin และ Net 
margin ติดลบมาโดยตลอด แต่ค่าใชจ้่ายไม่ไดล้ดลงแต่กลบั
เพิ่มขึน้ มนัหมายถึงประสิทธิภาพในการควบคมุ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลทางด้านการเงิน กระผมว่ามันมีปัญหา 
กระผมจึงขอความชัดเจนจากบริษัทว่า บริษัทจะแกปั้ญหา
อย่างไร 

5. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
เรื่องของค่าใชจ้่ายบรหิาร Selling Admin ท่ีสงูขึน้ เรื่องแรกคือ 
เรื่องของค่าเสื่อม (Depreciation) และเรื่องของSafety ท่ีมี
ค่าใชจ้่ายมากเพิ่มขึน้ทุกปี แลว้ถามว่า ท าไมขาดทุนแลว้ถึง
จ าเป็นจะตอ้งซือ้เรือใหม่ เน่ืองจากการใชเ้รือเก่ามีความเสี่ยง 
จะตอ้งมีการ Maintenance ท่ีเพียงพอ ซึ่งหากเกิดอบุตัิเหต ุก็
ท าใหเ้สียช่ือเสียง และสรา้งความเสียหายได ้จึงจ าเป็นจะตอ้ง
มีเรอืใหม่เพิ่มขึน้ ในการประชมุผูถ้ือหุน้ในครัง้หนา้ จะน าเสนอ
รายละเอียดใหช้ัดเจนว่า selling Admin ในปีท่ีผ่านมามี
อะไรบ้าง หากจะถามว่าจะท ายังไงให้บริษัทฟ้ืน  บริษัท
พิจารณาแลว้ว่า จะพึ่งเพียงแค่นกัท่องเท่ียว อย่างเดียวไม่ฟ้ืน 
สิ่งท่ีบริษัทมองไวค้ือ การประกอบธุรกิจเสริมจากรายไดอ้ื่นๆ 
เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การขายวัสดุก่อสร้าง ให้เช่า
เครื่องมือก่อสรา้ง ยกตวัอย่างเช่น การใหเ้ช่ารถเครน หากเป็น
ตวัเมืองสรุาษฎรธ์านีจะอยู่ท่ีชั่วโมงละ 3,000-4,000 บาท แต่
หากเป็นพืน้ท่ีเกาะสมยุ ค่าเช่ารถเครนเป็นชั่วโมงละ ประมาณ 
10,000 บาท บริษัทพยายามจะดูแนวทางการท าธุรกิจใหม่ๆ
ใหเ้พิ่มมากขึน้โดยตลอด หากจะถามว่าจะควบคุมค่าใชจ้่าย
หรอืการบรหิารอย่างไร บรษัิทไดม้ีการเก็บขอ้มลูของรายไดต้่อ
ชั่วโมง ต่อเท่ียวเรือต่อน า้มัน พิเคราะหแ์ลว้ยังเทียบกบัคู่แข่ง
ได ้สัดส่วนยังไปได ้หากจะถามว่าจะพลิกฟ้ืนบริษัทอย่างไร 
เราจะตอ้งท าธุรกิจใหม่ จะคาดหวงัท าแบบเดิมก็คงไม่ได้ ซึ่ง
การท าธุรกิจ ส าหรบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
ไม่ไดง่้าย การท่ีจะท าธุรกิจกับใคร จะตอ้งใหช้ัดเจน และมี
ขอ้มลูพืน้ฐานท่ีน าเสนอต่อ กระบวนการพิจารณาเป็นขัน้ตอน
ว่า ท าธุรกิจกบัใคร ท าธุรกิจอย่างไร ตวัเลขประมาณการเป็น
อย่างไร ลงทุนอย่างไร เงินลงทุนจากแหล่งใด ตอ้งน าเสนอ
ตามขั้นตอน ไม่ ว่ าจะ เ ป็น ท่ีประชุมบริหาร  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า
หรอืไม่ 
 

6. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้ ไดเ้สนอแนะดงันี ้
ตามท่ีบริษัทไดช้ีแ้จงมา ยังไม่มีอะไรท่ีจับตอ้งได้ เป็นเพียง
แค่ความตั้งใจท่ีบริษัทอยากจะแก้ปัญหา แต่ยังไม่เห็น
ลกัษณะของการท่ีจะตอ้งแกปั้ญหา แต่ละเสน้ทางท่ีบริษัทมี 
ปกติถา้เป็นคนท่ีท าธุรกิจ จะตอ้งแยกเสน้ทางแต่ละเสน้ทาง
ออกมา เพื่อมาพิจารณาค่าใชจ้่ายกบัรายไดว้่าสอดคลอ้งกนั

6. นายอภิชาติ ชโยภาส นอ้มรบัขอ้แนะน าดังกล่าวจะน าไป
พิจารณาปฎิบตัิต่อไป 
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หรือไม่ ก าไรเป็นอย่างไร ตอ้งแยกเป็นแต่ละเสน้ทางจะจับ
รวมกนัไม่ได ้แต่เรื่องค่าใชจ้่ายการบรหิาร กระผมว่าก็แยกได้
เช่นเดียวกนั ว่าแต่ละส่วนเท่าไหร่ แต่หากถา้แยกไม่ไดก้็ตอ้ง
แบ่งออกมา ก็จะเห็นว่าเสน้ทางไหนของธุรกิจ ท่ีจะสรา้งผล
ก าไรใหก้บับรษัิทได ้เดิมบรษัิทตัง้มาเพ่ือหวงัผลก าไรจากเรือ
เฟอรร์ี่เป็นหลกั แต่ช่วงหลงับริษัทเริ่มหวงัจากการขนส่ง ต่อ
ดว้ยการขนถ่ายสินคา้ มาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์ การ
ขนส่งผู้โดยสาร ดูแล้วเหมือนธุรกิจจะสอดคล้องกัน แต่
ประเด็นตรงค่าใชจ้่ายบรหิารท่ีเพิ่มขึน้มาจ านวนมากนัน้ ซึ่งมี
จ  านวนมากกว่า gross margin ของบริษัท ยังไม่ทันหัก
ค่าใชจ้่าย ก็หายไปหมดแลว้ ถา้เป็นอย่างนีเ้ป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ี
ธุรกิจจะ Recover ได ้ยากมาก กระผมไม่ทราบว่า ขอ้มูล
ขอ้เท็จจรงิของตวัเลข ภายในของค่าใชจ้่ายบรหิารมีอะไรบา้ง 
ซึ่งจริงๆแลว้บริษัทจะต้องรูว้่าค่าใชจ้่ายบริหารดังกล่าวมี
อะไรบา้ง ตอ้งหาวิธีลดค่าใชจ้่ายตรงนีใ้หไ้ด ้แมก้ระผมจะไม่
เคยท าธุรกิจใหญ่เหมือนท่าน แต่กระผมก็มองค่าใชจ้่ายเป็น
หลกัเสมอ เมื่อท าธุรกิจแลว้มาถึงจุดท่ีไม่ Cover ค่าใชจ้่าย 
ไม่ครอบคลุมค่าใชจ้่ายแลว้ ตอ้งกลับมาดูว่าค่าใชจ้่ายเป็น
อย่างไร หาใช่จะตอ้งมองหาแต่รายได ้ปีก่อน 300 ลา้นบาท
ต่อปี ต่อมา 500 ล้านบาทต่อปี ตัวเลขเพิ่มขึน้ แต่ท าไม
ขาดทุนมากเพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั ยังไม่ไดต้อบโจทยว์่าสรา้ง
รายไดแ้ละจะท าใหม้ีก  าไรเพิ่มขึน้หรือขาดทนุนอ้ยลง บริษัท
จะตอ้งไปดวู่า return ของ แต่ละ Sector ท่ีท่านมี ตวัไหนท่ี
มันไม่ดีจะตอ้งปล่อยไป ถา้ค่าใชจ้่ายส่วนรวมแลว้มาสรา้ง
ปัญหา ท าให้ก าไรลดลง ไม่ควรจะเก็บไว้หรือไม่ควรจะ
เสียดาย ควรท าในสิ่งท่ีบริษัทถนัดมากกว่า  ค าตอบของ
บริษัทท่ีใหม้านั้น ยงัไม่ค่อยชัดเจน และยงัมองภาพไม่ออก 
กระผมไม่อยากเห็นภาพ ค่าใชจ้่ายจ านวนมากแบบนี ้บริษัท
ท าใหค้นในองคก์รอยู่ได ้แต่ผูถ้ือหุน้อยู่ไม่ได ้บริษัทตอ้งมอง
ผูถ้ือหุน้ดว้ย ไม่ใช่มองแค่องคก์ร บรษัิท และพนกังานเท่านัน้ 
ซึง่เป็นส่วนส าคญัขอใหบ้รษัิทตระหนกัถงึเรื่องดงักล่าวดว้ย 
7. นายสพุล กิจศิรพิรชยั ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
ขอขยายความจากท่านถือหุน้ท่ีสอบถามและใหค้ าแนะน า
เมื่อสักครู่ เรื่องค่าใชจ้่ายการบริหาร อย่างท่ีท่านผูถ้ือหุน้ได ้
อธิบายมาว่า บรษัิทยงัตอบไม่ชดัเจนเท่าไหรน่กั เพราะบริษัท
พูดเกี่ยวกับเรื่องค่าน ้ามัน ค่าใช้จ่ายSafety ค่าใช้จ่าย
เหล่านั้นอยู่ในตน้ทุนในการใหบ้ริการเกี่ยวกับเรือ  สิ่งท่ีผูถ้ือ
หุน้ตอ้งการอยากทราบก็คือค่าใชจ้่ายบรหิาร ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 

7. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
เรื่องของคดีความ ท่ีมีการตัง้ส  ารองค่าใชจ้่ายไวน้ั้น เป็นคดีท่ี
พิพาทระหว่างบริษัทกับกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ซึง่ศาลชัน้ตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษัทช าระค่าเสียหาย ประมาณ 
12 ล้านบาทเศษ ในส่วนของข้อสอบถามเรื่องภาษี ขอให้
ผูต้รวจสอบบญัชีรบัหนา้ท่ีใหข้อ้มลูแกผู้ถ้ือหุน้ 
นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร ์อธิบายใหท้ราบว่า Deferred 
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16% และตน้ทุนการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 11% และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
จ านวน 20 ลา้นบาท ซึ่งปีท่ีผ่านมาไม่มี ขอใหช้ีแ้จงใหช้ดัเจน
ขึน้อีกครัง้หนึ่ง อีกประเด็นคือเรื่องภาษี สินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ซึ่งผูต้รวจสอบบัญชีไดเ้สนอแนะไว้ บริษัท
สามารถจะท าอย่างไร ซึง่เป็นจ านวนตวัเลขท่ีมีจ  านวนมาก ปี 
2565 มีตัวเลขประมาณ 50 ลา้น และ ปี 2566 มีตัวเลข 60 
ลา้น ท่ีผูต้รวจสอบบัญชีไดบ้นัทึกไว้ สามารถท าอย่างไรได้
บา้ง บรษัิทสามารถ Recover กลบัมาไดห้รอืไม่ อย่างไร และ
ตัวเลข 20 ลา้นบาทของเรื่องคดีความขอใหช้่วยอธิบายให้
ทราบดว้ย 

Tax เกิดจากการท่ีบรษัิทเกิดการขาดทนุหลายปี การขาดทนุท่ี
เกิดขึน้นั้น บริษัทสามารถน ามาหัก ค่าใชจ้่ายไดใ้นอนาคต 
เพื่อประหยดัทางดา้นภาษีในแง่ของหลกัการบญัชี ถา้บริษัทมี
สิทธิใชข้าดทนุตรงนี ้หลกัการบญัชีใหต้ั้งเป็น Deferred Tax 
เอาไว ้เมื่อมีก าไรในปีนั้น จะไม่มีภาษีเสีย บริษัทจะตอ้งตัด 
Deferred Tax ออกมาเป็นภาษีเงินได ้ใหส้อดคลอ้งกบั ก าไร 
20% ท่ีเกิดขึน้ จงึขอชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบ 
 

8. นายสพุล กิจศิรพิรชยั ผูถ้ือหุน้ ไดแ้นะน าเพ่ิมเติมดงันี ้
บริษัทตอ้งใหค้วามใส่ใจในเรื่องของ Deferred Tax ดังท่ี
ผู้สอบบัญชีได้ให้ความกระจ่าง เ น่ืองจากเป็น benefit 
ผลประโยชน์ท่ีบริษัทสามารถน ามาตัดภาษีได้ในอนาคต 
ขอใหบ้รษัิทใหค้วามส าคญักบัเรื่องดงักล่าวดว้ย 

8. นายอภิชาติ ชโยภาส นอ้มรบัขอ้แนะน าดงักล่าวจะน าไป
พิจารณาปฏิบตัิต่อไป 
 

9. นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ ์  ผูถ้ือหุน้ ไดแ้สดงความคิดเห็น
และใหค้ าแนะน า ดงันี ้
เรื่องแรก กระผมมีความคิดว่า ธุรกิจของบริษัทนีค้่อนขา้ง
ยาก มีโอกาสท่ีจะขาดทนุสงู เน่ืองจากกระผมเคยซือ้เรือเก่า
มาขายและซ่อมแซม ซ่อมอย่างไรก็ไม่ชนะ ไม่ว่าจะเป็นเรือ
ไตห้วนัหรอืเรอืญ่ีปุ่ น 
เรื่องท่ีสอง กระผมอยากจะท่องเที่ยว อยากใหบ้รษัิทมีการจดั 
Package Tour ใหก้บัผูส้งูอาย ุซึง่กลุ่มผูส้งูอายคุ่อนขา้งท่ีจะ
มีเงินเก็บมาก ซึง่ส่วนใหญ่แลว้ชอบท่ีจะท่องเท่ียวในประเทศ 
จึงอยากใหบ้ริษัทจัดแพ็คเกจทวัรภ์ายในประเทศ ซึ่งคาดว่า
จะได้รับผลตอบรับดีจากกลุ่มผู้สูงอายุ  เ น่ืองจากการ
ท่องเท่ียวในต่างประเทศไม่ค่อยสะดวก และมีโอกาสถูก
หลอกลวงสงู 

9. นายอภิชาติ ชโยภาส รับทราบและนอ้มรับขอ้แนะน า
ดงักล่าวจะน าไปพิจารณาปฏิบตัิต่อไป 
 

 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม 
ประธานฯ อภิปรายใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระดังกล่าวนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติใดๆ หากไม่มีความ 

ขดัขอ้งใด ขอใหว้าระนีเ้ป็นมตริบัทราบ เพื่อด าเนินการตอ่ในวาระตอ่ไป 
 

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2566 ตามที่บรษัิทไดร้ายงานขอ้มลูขา้งตน้ 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2566 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 
ประธานฯ ขอใหฝ่้ายบรหิารน าเสนอขอ้มลูวาระดงักลา่วนี ้ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั

ของบรษัิทซึ่งตอ้งจดัใหม้ีงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจ าปี 2566 ซึง่จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดผ้่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแลว้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี 2567 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานรวมของบรษัิท ใน
ปี 2566 ที่ผา่นมา ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

งบก าไรเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวมประจ าปี 2566 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 555.85 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2565 จ านวน 29.97 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 6% มีตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 515.15 ลา้นบาท ลดลง
16.17 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 3% มีก าไรขัน้ตน้ 40.70 ลา้นบาท มีรายไดอ้ื่น 9.47 ลา้นบาท ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายขายและ
บรหิาร 50.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 47.30 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 1,648% ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 13.93 
ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายบริหาร 87.94 ลา้นบาท มีค่าใช้จ่ายอื่นจากการตัง้ส  ารองตามหลกัการบัญชี 20.07 ลา้นบาท รวม
ค่าใชจ้่าย 121.94 ลา้นบาท มีตน้ทุนทางการเงิน 29.32 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้12.03 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่
ผา่นมา 9.40 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 44 เปอรเ์ซ็นต ์บรษัิทมีผลประกอบการขาดทนุ 89.06 ลา้นบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 14.16 
ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 19% 

งบก าไรเบ็ดเสรจ็ งบการเงินเฉพาะกิจการ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2566 รายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้รกิาร 534.41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 32.03 บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 6% ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 502.77 ลา้น
บาท ลดลง 12.77 ลา้นบาท คิดเป็น ลดลง 2% ก าไรขัน้ตน้ 31.64 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรขัน้ตน้ เพิ่มขึน้ 44.80 ลา้นบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ 340% รายไดอ้ื่น 18.41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.74 ลา้นบาท ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 50.05 ลา้น
บาท ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 15.66 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 82.62 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายอื่น 20.07 ลา้นบาท รวม
ค่าใชจ้่าย 118.35 ลา้นบาท ตน้ทนุทางการเงิน 29.81 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้13.13 ลา้นบาท ก าไรส าหรบังวด 
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2566 ผลประกอบการขาดทนุส าหรบังวด 84.98 ลา้นบาท 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
เพ่ิม/(ลด) 

จากปี 2565
% ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

เพ่ิม/(ลด) 

จากปี 2565
%

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 364.75 525.88 555.85 29.97 6% 360.35 502.38 534.41 32.03 6%

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (424.74) (531.32) (515.15) 16.17 -3% (419.63) (515.54) (502.77) 12.77 -2%

ก าไรขัน้ตน้ (59.99) (5.44) 40.70 46.14 -848% (59.28) (13.16) 31.64 44.80 -340%

รายไดอ่ื้น 8.06 8.31 9.47 1.16 14% 9.87 13.67 18.41 4.74 35%

ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร (51.93) 2.87 50.17 47.30 1648% (49.41) 0.51 50.05 49.54 9714%

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย (6.98) (10.78) (13.93) (3.15) 29% (7.77) (11.63) (15.66) (4.03) 35%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (66.38) (70.99) (87.94) (16.95) 24% (65.14) (71.18) (82.62) (11.44) 16%

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 0.00 0.00 (20.07) (20.07) #DIV/0! 0.00 0.00 (20.07) (20.07) #DIV/0!

รวมคา่ใชจ้า่ย (73.36) (81.77) (121.94) (40.17) 49% (72.91) (82.81) (118.35) (35.54) 43%

ตน้ทนุทางการเงิน (13.90) (17.43) (29.32) (11.89) 68% (13.74) (17.53) (29.81) (12.28) 70%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 29.08 21.43 12.03 (9.40) -44% 27.53 20.20 13.13 (7.07) -35%

ก าไรส  าหรบังวดปี (110.11) (74.90) (89.06) (14.16) 19% (108.53) (79.63) (84.98) (5.35) 7%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 

19/31 
 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม บรษัิท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สินทรพัยร์วม 
1,206.14 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2565 จ านวน 34.67 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 2.96% หนีส้ินรวม 661.96 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 123.73 คิดเป็นเพิ่มขึน้ 22.99% ส่วนของมือถือหุน้ 544.17 ลดลง 89.07 คิดเป็นลดลง 14.07% ก าไรสะสมยงัไม่
จดัสรร -70.95 ลา้นบาท คิดเป็น ลดลง 89.06 คิดเป็นลดลง 491.77% ทนุจดทะเบียนหุน้สามญั 220.81 ลา้นบาท จ านวน
หุน้สามญัออกช าระแลว้ 200.81 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ หุน้ละ 1 บาท มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ 2.71 ลดลง 0.44 บาท
คิดเป็นลดลง 13.97% 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

โดยงบการเงินดงัที่ไดน้  าเสนอใหท้ราบขา้งตน้นัน้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าควรน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2566 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ โดยมติจ านวนเสยีงที่ตอ้งการ จะตอ้งไดร้บัคะแนน
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงันี ้
ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายทรงพล สคุนธพงศ ์ท าหนา้ท่ีอาสาพิทกัษส์ิทธิ  
ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม
ดงันี ้
1.1 ขอเรียนสอบถามบริษัทว่า ในงบการเงินของบริษัทมี มติ
เตรยีมการออกหุน้กู ้800 ลา้นบาท และออกหุน้เพิ่มทนุมลูค่า 
20 ลา้นบาท และปัจจุบันมีหนีส้ินอยู่ท่ีประมาณ 662 ลา้น
บาท และมีการกูเ้งินส่วนบคุคลจ านวน 48 ลา้นบาท ดอกเบีย้ 
รอ้ยละ 11 เปอรเ์ซน็ต ์และมีตน้ทนุทางการเงินเกิดขึน้ 29.30 
ลา้นบาท และเน่ืองดว้ย EBIT ใน 4 ปีท่ีผ่านมามีภาวะติดลบ
ต่อเน่ือง จึงขออนุญาตสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการ
สรา้งรายไดจ้าก Core Business อย่างไร เพื่อใหส้ามารถ
ช าระหนีไ้ด้ภายใน 3 ปีบัญชี เป็นไปได้หรือไม่ และถ้าไม่
สามารถท าได้ หมายถึง 3 ปีบญัชีขา้งหนา้นั้น ก็ไม่สามารถ

1. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
1.1 เรื่องของการออกหุน้กู ้ขอเรียนชีแ้จงว่า บริษัทไดย้กเลิก
แผนงานดังกล่าวแลว้ ในส่วนของการออกหุน้เพิ่มทนุจ านวน 
20 ลา้นบาทนั้น บริษัทมีพารท์เนอรท่ี์สนใจอยากเขา้มาร่วม
ทนุกับบริษัท แต่ดว้ยปีท่ีผ่านมาเกิดอุบตัิเหตุท าใหง้านล่าชา้
ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนท่ีสอบถาม เรื่องท าไมหนีถ้ึงเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากปีท่ีผ่านมา บรษัิทไดน้ าเรอืRPX1ล าใหม่จากประเทศ
จีนเข้ามา ปัญหาคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ จึงจ าเป็น
จะตอ้งใช ้Non Bank เขา้มาช่วย และช่วยใหท้ าสภาพคล่องดี
ขึน้  
1.2 ในส่วนค่าใชจ้่ายอื่นจ านวน 20.10 ลา้นบาท นัน้ เป็นการ
ตัง้ประมาณการทางบญัชี จากการรบัรูผ้ลค าพิพากษาในคดีท่ี
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ยื่นฟ้องบริษัท ซึ่งคาดว่า 

31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-65 31-ธ.ค.-66
เพิม่/(ลด)   

จากปี 2565
%

 สนิทรพัยร์วม 1,193.30 1,171.47 1,206.14 34.67 2.96%

 หนีส้นิรวม 485.17 538.23 661.96 123.73 22.99%

 สว่นของผูถื้อหุน้ 708.13 633.24 544.17 -89.07 -14.07%

 ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 93.00 18.11 -70.95 -89.06 -491.77%

 ทนุจดทะเบยีนหุน้สามญั 220.81 220.81 220.81 0 0%

 จ  านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 200.81 200.81 200.81 0 0%

 มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ (บาท) 1 1 1 0 0%

 มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.53 3.15 2.71 -0.44 -13.97%

รายการ

งบการเงินรวม บมจ.ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ และบริษัทย่อย
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ปันผล หรือสรา้ง EPS เป็นบวกและลา้งขาดทนุสะสมไดใ้ช่
หรอืไม่ 
1.2 เรื่องงบก าไรขาดทนุ โดยเจาะจงท่ีค่าใชจ้่ายอื่นๆ จ านวน 
20.10 ลา้นบาท ท่ีมีมลูค่าสงูกว่า 50% ของก าไรขัน้ตน้และ
อา้งอิงไปถึงหมายเหตงุบขอ้ 33 เรื่องคดีความทัง้หมด เรียน
สอบถามบริษัทว่า จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้จบทั้งหมด
ภายในรอบ 1-2 ปีบญัชีอย่างไร และคาดว่าปีนี ้โดยรวมตอ้ง
ตั้งมูลค่าความเสียหายรอตัดบัญชีมูลค่าเท่าใด และจะ
ป้องกันหลีกเลี่ยงคดีความใหม่  หรือสามารถจ ากัดมูลค่า
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้อีกไดอ้ย่างไร 

ปีหนา้ในส่วนการตั้งส าหรบัคดีดังกล่าว คิดว่าไม่น่าจะมีแลว้
เน่ืองจากไดต้ั้งค่าใช้จ่ายไว้แลว้ ส่วนท่ีถามว่า อนาคตจะมี
อบุตัิเหตหุรอืไม่นัน้ ขอเรยีนตามตรงว่า บรษัิทก็ไม่อยากใหเ้กิด 
เกิดขึน้ ในส่วนของอนาคตท่ีจะถามว่าจะมีค่าเสียหายจาก
อุบัติเหตุหรือไม่นั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ แต่จะ
พยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีก  หลายท่านคงไม่ทราบว่า
สมยัก่อน กระผมเคยประกอบธุรกิจ โรงเรียนราชาพาณิชนาว ี
ซึ่งบริษัทก็อาจจะตอ้งกลับมาพิจารณาท าอีกครัง้ เน่ืองจาก
เด็กรุ่นใหม่ Basic ไม่ได ้อาจจะตอ้งเปิดโรงเรียนอีกครัง้ เพื่อ
สรา้งบคุลากร ท่ีมีความรูค้วามสามารถขึน้มาเอง 

2. นายสพุล กิจศิรพิรชยั ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
2.1 หุน้เพิ่มทนุ 20 ลา้นหุน้นัน้ บริษัทขายราคาเท่าไหร่ ขาย
ในราคา 1 บาท หรือไม่ การท่ีเพิ่มทุนและขายในราคาท่ีต ่า
กว่าตลาดผูถ้ือหุน้ ไม่พอใจเป็นอย่างแน่ ดงันัน้ Partner ท่ีจะ
เขา้มารว่มหุน้กบับริษัทนัน้ จะตอ้งมีการหารือร่วมกนัอยู่แลว้ 
ว่าบริษัทมีอะไรท่ีเขาเห็น Value เหมือนกับกระผมท่ีเห็น 
Value ของบริษัทมานาน แต่ปัจจุบัน Value ของบริษัทหด
หายไป ทนุของกระผม 4 บาทกว่า แลว้หาก Partner เขา้มา
ซือ้ 2 บาท กระผมก็ขาดทนุอยู่ดี ถา้เพิ่มทนุแลว้ไม่ไดร้าคาสงู
กว่าราคาในตลาดหลกัทรพัยม์นัก็ไม่ยตุิธรรมกบัผูถ้ือหุน้ หาก
ซือ้ในราคาสงู ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมใหร้าคาในตลาดฯดี
ขึน้ ขอใหบ้รษัิทใหค้วามส าคญัในเรื่องดงักล่าวดว้ย 
2.2 เรื่องค่าใชจ้่ายอื่นจ านวน 20 ลา้นบาท แลว้ผูบ้ริหารแจง้
ว่า 12 ลา้นบาท อยากทราบว่ารายละเอียดใหช้ดัเจนว่าเป็น
อย่างไร 

2. นายอภิชาติ ชโยภาส และนายธีระพร พ่วงเจริญ ท่ีปรกึษา
กฎหมาย ไดช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบดงันี ้
2.1 นายอภิชาติ ชโยภาส นอ้มรับค าแนะน าดังกล่าว และ
อธิบายใหท่ี้ประชุมทราบว่า ยังไม่มีการตดัสินใจเรื่อง ราคา
ขายต่อหุน้ ในการขายหุน้เพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 20 ลา้น
หุน้ 
2.2 นายธีระพร พ่วงเจริญ ท่ีปรึกษากฎหมาย ให้ขอ้มูล
เกี่ยวกบัเรื่องคดีความของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
เพิ่มเติมว่า กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ไดย้ื่นฟ้อง
บริษัท อยู่ท่ีประมาณ 20 ลา้นบาท แต่ในศาลชั้นตน้ ไดม้ีค  า
พิพากษาค่าความเสียหายลดลงเหลืออยู่ท่ีประมาณ 12 ลา้น
บาทเศษ ส่วนท่ีทางบญัชี ลงเป็นประมาณการไวน้ัน้ เป็น การ
ประมาณการรวมดอกเบีย้ตามทางพิพากษาดว้ย 

3. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
3.1 ขออนญุาตสอบถามเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้อยู่ในงบ
การเงิน เพิ่มขึน้จาก 10 กว่าล้านบาทมาเป็น 30 กว่าลา้น
บาท ท าไมถึงเพิ่มมากขึน้ขนาดนี้ บริษัทอธิบายว่า จ าเป็น
จะต้องไปหาแหล่งเงินกู้จากข้างนอก กระผมเข้าใจว่าใน
ระบบหนี้ ดอกเบีย้ไม่น่าจะแพง แต่ส  าหรับดอกเบีย้นอก
ตลาดธนาคารแลว้ อตัราดอกเบีย้ค่อนขา้งท่ีจะสงูมาก บริษัท
จะแกไ้ขปัญหาตน้ทุนทางการเงินอย่างไร ซึ่งสูงท่ีสุดในรอบ 
4-5 ปีท่ีผ่านมา อยากทราบว่าเกิดจากอะไรและจะแกปั้ญหา
อย่างไร 
3.2 หากบริษัทไม่ออกหุน้กูแ้ลว้จะหาเงินจากส่วนไหนในการ
จดัซือ้เรอืล าใหม่ 
 

3. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
3.1 เกิดจากการน าเรือเขา้มาจากต่างประเทศ จากประเทศ
จีน และการซ่อมแซมเรือ แต่เรื่องปัญหาเรื่องต้นทุนทาง
การเ งิน แก้ไขไม่ยาก   โดยวิ ธีการรี ไฟแนนซ์ เมื่ อผล
ประกอบการกลบัมามีก าไร มีสถาบนัการเงินพรอ้มท่ีจะปล่อย
กูจ้  านวนมากซึง่สามารถท าใหร้ีไฟแนนซไ์ด ้ซึ่งเรื่องดงักล่าวนี ้
บรษัิทคิดไวอ้ยู่แลว้ และมีการเจรจากบัธนาคารอยู่เรื่อยๆ ซึ่ง
โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าหนีบ้ริษัทถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับ
หลักทรัพย์ของบริษัท และขอยืนยันว่าเรื่องหุ้นกู้ได้ยกเลิก
โครงการไปแลว้ 
3.2 อันดับแรกบริษัทจะตอ้งพลิกฟ้ืนใหไ้ดก้่อน ในส่วนการ
จัดซือ้เรือ นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้แล้วก็มีวิธีในการกู้
ธนาคาร หรือ กู้เงินจากลิสซิ่ง ด้วยบริษัทได้ศึกษาการท า
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ลิสซิ่ง ในประเทศจีน ดอกเบีย้ลิสซิ่งประเทศจีนไม่สงู แต่สิ่งท่ี
น่ากลัวของการใช้ลิสซิ่งต่างประเทศคือค่าใช้จ่ายในการ 
Exchange 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการ
นบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2566 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2566 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2566 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,851,068 97.9128% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,400,000 1.0806% 
3. งดออกเสยีง 1,304,124 1.0066% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิ
ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน
น าเสนอขอ้มลูใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจกัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิในแต่ละปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า  รอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแตล่ะปีในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน แผนการลงทุนความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทขาดทนุสทุธิประจ าปี 
2566 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2566 จ านวน 84.98 ลา้นบาท ขาดทนุตอ่หุน้เทา่กบั 0.42 บาท  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1. ก าไรสทุธิประจ าปี (ลา้นบาท) -84.98 -79.63 -108.53 -74.01 27.38 
2. ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) -56.68 28.31 107.94 217.42 300.48 

3. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.81 200.81 200.81 200.81 191.25 
4. มลูคา่เงินปันผล (ลา้นบาท) 0 0 0 0 9.98 
5. มลูคา่เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0 0 0 0 0.0522 
6. ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) -0.42 -0.40 -0.54 -0.37 0.14 

7. อตัราการจา่ยเงินปันผล 0% 0% 0% 0% 36.46% 
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จึงขอเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาการงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2566 จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้โปรดพิจารณา 

ประธานฯ กลา่วเสรมิใหท้ี่ประชมุทราบวา่ การจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 
จะตอ้งเป็นกรณีที่บรษัิทมีก าไร หากไมม่ีก าไรก็ไม่อาจน าเงินไปจดัสรรหรือจ่ายปันผลได ้จากการรายงานผลประกอบการ
ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบแลว้ในวาระก่อนหนา้นี ้ดงันัน้แลว้ ที่ประชุมจึงขอน าเสนอการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ขอเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณา
ดงักลา่วนี ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจัดการท าการนับ
คะแนน 

พิธีกรไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2566 นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ดว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2566 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 129,554,011 99.9991% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,181 0.0009% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให ้         

ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและเสนอแตง่ตัง้ใหมท่ี่ไดเ้ขา้รว่ม
การประชุมในครัง้นี ้เรียนเชิญขออนญุาตใหอ้อกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี ้
เสรจ็สิน้ และขอมอบหมายใหน้ายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอขอ้มลูวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบรษัิทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือเสนอ
แตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระส าหรบัปี 2567 กรรมการครบก าหนดออกตามวาระมีดงันี ้   

1  

ช่ือ ต าแหนง่ 
1 นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2 นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการบรษัิท 
3 นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการบรษัิท 

4  

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ลว่งหนา้ระหว่างวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – วนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2567 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบใหน้ าเสนอ
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ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายชาตรี ศิริพานิชกร นายวงศกร 
พิธุพนัธ ์และนายอภิชนม ์ชโยภาส กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผูม้ี
ความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นบคุคลที่ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการ/เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการในบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ
แขง่ขนักบับรษัิทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนั
เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบรษัิท 

ประธานฯ น าเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า รายละเอียดประวตัิของผูท้ี่น  าเสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาดว้ย 4. และ PowerPoint ที่แสดงบนหนา้จอโทรทศัน์ และขอเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้ก่อนที่จะมีการท าการนบัคะแนน และไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอื
ใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการนบัคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ง
ออกตามวาระเป็นรายบคุคลและแสดงผลคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระนี ้จะท าการลงคะแนนมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และจะแสดงผลคะแนนเป็นรายบคุคลเมื่อ
ลงมติแลว้เสรจ็เป็นรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

โดยขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ ลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

 

1. กรรมการทา่นแรก นายชาตร ีศิรพิานิชกร 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายชาตรี ศิริพานิชกร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,249,770 98.9924%% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 117 0.0001% 
3. งดออกเสยีง 1,305,305 1.0075% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

2. กรรมการทา่นท่ีสอง นายวงศกร พิธุพนัธ ์
มติที่ประชุม  
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายวงศกร พิธุพนัธ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทต่ออีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,249,887 98.9925% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

3. งดออกเสยีง 1,305,305 1.0075% 
4. บตัรเสยี 0 0 
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3. กรรมการทา่นท่ีสาม นายอภิชนม ์ชโยภาส 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายอภิชนม ์ชโยภาส กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,849,887 97.9119% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 2,705,305 2.0881% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

เมื่อที่ประชมุไดท้ าการลงมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระเสร็จเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ พิธีกรฯไดท้ าการเรยีนเชิญกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้รว่มการประชมุตอ่ในวาระตอ่ไป 

 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2567 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2567 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2567 ตามที่กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดไว ้

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนสั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่

ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 – 2567 
 

รายการ 
ปี 2567 

ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 
ปีทีเ่สนอ 

คา่ตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 

คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 

โดยในปี 2566 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,310,000 บาท ซึง่ไมเ่กินวงเงิน 5,000,000 บาทตอ่ปีที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 โดยเห็นชอบก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2567 ซึง่รวมถึง เงินเดือน 
โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี ตามที่ได้
น าเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดงักลา่วนี  ้ และไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการนบัคะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2567 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,849,887 97.9119% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 2,704,124 2.0872% 
3. งดออกเสยีง 1,181 0.0009% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 7  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2567 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2567 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทเป็นประจ าทกุปี ผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้มีดงันี ้

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี 1 เลขทะเบียน จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
2 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 
3 นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
4 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
5 นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 10508 - 
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หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แหง่บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 ของ
บรษัิทโดยก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,520,000 บาทตอ่ปี (รวมบรษัิทยอ่ย) ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอ
ขา้งตน้ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
 

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชปีระจ าปีและรายไตรมาส ปี 2565-2567 

ที ่ รายละเอยีด หน่วย ปี 2565 ปี 2566 
ปีทีเ่สนอ  

2567 
หมายเหตุ 

1 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 640,000 700,000 700,000  

 1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 630,000 660,000 660,000 ไตรมาสละ 220,000 บาท 

2 บริษัท อารพ์ ีทรานสปอรต์เทช่ัน จ ากัด 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 210,000 250,000 250,000  

 2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 165,000 165,000 165,000 ไตรมาสละ 55,000 บาท  

3 บริษัท จัดหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จ ากัด 

 3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 100,000 100,000 100,000  
 3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 90,000 ไตรมาสละ 30,000 บาท 
4 บริษัท อารพ์ ีแมเนจเม้นท ์2022 จ ากัด 

 4.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) - 100,000 100,000  

 4.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) - 45,000 45,000 ไตรมาสละ 15,000 บาท 

5 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี (บาท) 140,000 150,000 150,000  

6 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 105,000 120,000 120,000 ไตรมาสละ 40,000 บาท  

7 
งานตรวจสอบการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคมุเฉพาะระบบงาน 

(บาท) 140,000 140,000 140,000  

 รวมค่าตอบแทน (บาท) 2,220,000 2,520,000 2,520,000 ราคาไม่เปล่ียนแปลง 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัรายช่ือที่น  าเสนอขา้งตน้ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แห่งบริษัท พีวี ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 และเห็นควรอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 จ านวน 
2,520,000 บาทตอ่ปี เนื่องจากเป็นราคาเดียวกนักบัปีที่ผา่นมา จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดงักล่าวนี  ้ และไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการนบัคะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2567 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนีจ้าก บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เป็น                 
ผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2567 

 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 

 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 

 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9622 

 นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 10508 
หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดยีวกนั แหง่ บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 ของ

บรษัิท และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2567 จ านวนเงิน 2,520,000 บาทตอ่ปี(รวมบรษัิทยอ่ย) ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,849,887 97.9119% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,400,000 1.0806% 
3. งดออกเสยีง 1,305,305 1.0075% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000 หุ้น 

ประธานฯ เรียนที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 8 นี ้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติเมื่อหลายปีที่ผ่านมา 
และยงัมิไดม้ีการด าเนินการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษัิท ซึง่เสนอมาหลายคราวแลว้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มการประชุมใน
วนันี ้ทราบรายละเอียดวาระของการประชมุก่อนการท าการลงมติการประชุม ขอใหน้ายชาคริต โอภาสอดุม รองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน น าเสนอวาระพิจารณาอนมุตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ใหด้  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 
20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยวตัถปุระสงค ์เพื่อใชใ้นการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทัง้นี ้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวก็
ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้ โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทนุตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ย 3.) 

โดยตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฉบบัที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมถึงฉบบัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหบ้ริษัท
จดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที่ไดร้บัอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่
เกินสบิสองเดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 
เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใน
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ราคาต ่า โดยราคาตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัแรกที่บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

โดยเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 
220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 20,000,000 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะครบ
ก าหนดในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 และในปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ มิไดม้ีการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท มีความเห็นใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลา
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 โดยใชเ้ง่ือนไขต่างๆ 
ของการจดัสรร รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทเช่นเดียวกบัท่ีเคยอนมุตัิไวโ้ดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 จึงขอใหท้ี่ประชมุ
โปรดพิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงันี ้
ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายทรงพล สคุนธพงศ ์ท าหนา้ท่ีอาสาพิทกัษส์ิทธิ  
ผูร้บัมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ไดน้ าเสนอ
ต่อท่ีประชมุดงันี ้
อา้งอิงจากมติท่ีประชมุ สามญัผูถ้ือหุน้เมื่อปี 2564 เมื่อวนัท่ี 
29 เมษายน 2564 นัน้ มีมติเรื่องนีไ้ดร้บัอนมุตัิไปแลว้และเมื่อ
ครบระยะเวลารอบปีของการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  ถ้ามิได้
ด าเนินการตามหลกัปฏิบตัิของตลาดทนุแลว้ควรตอ้งน าเสนอ
ต่อท่ีประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อใหด้  าเนินการขออนมุตัิจากท่ีประชมุ
ผูถ้ือหุน้เพื่อใหเ้ห็นชอบใหม่ อาจไม่ควรใชว้ิธีขออนุมัติเพื่อ
ขยายระยะเวลาของมติเดิมท่ีไดร้บัอนุมตัิไปแลว้ จึงน าเรียน
เสนอท่านประธานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นจักเป็น
พระคณุและเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหุน้โดยรวม 

1. ประธานฯในท่ีประชมุ ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
ท่านผูถ้ือหุน้เสนอก าหนดประเด็นใหม่ เปลี่ยนรายละเอียด
เนือ้หาวาระ จากเรื่องของการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้
เปลี่ยนเป็นการขออนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบริษัทแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
20,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) เห็นว่าขอ้เสนอดังกล่าว เป็นหลักการเดียวกัน 
สอดคลอ้งกบัมติเดิม และเห็นว่าไม่มีขอ้ขดัขอ้งแต่ประการใด 
จึงขอใหฝ่้ายจัดการและท่ีประชุมเปลี่ยนเป็นวาระพิจารณา
อนมุตัิจดัสรรหุน้เพิ่มทนุแทน 

2. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
2.1 การประชมุเรื่องดงักล่าวนี ้มีการอนมุตัิมาแลว้หลายครัง้ 
ขออนญุาตเรียนถามว่า จากท่ีฟังการประชุมในวนันี ้ก็ยงัไม่
เห็นความชัดเจน เหมือนบริษัทขอมติลอยไวเ้ฉยๆ ยังไม่มี
ความชดัเจนว่าเป็นกลุ่มไหนหรอือะไร 
2.2 อยากทราบขอ้มูลเบือ้งตน้ว่า กลุ่ม Partner ท่ีจะเขา้
มาร่วมท ากับบริษัทนั้น จะสรา้งประโยชนอ์ะไรใหก้ับบริษัท
ไดบ้า้ง และมีความเป็นไปไดก้ี่เปอรเ์ซน็ต ์
2.3 เรื่องดังกล่าวนี ้มีผลกระทบต่อตลาดราคาหุน้ในตลาด
หลกัทรพัย ์หากเสนอขายหุน้เพิ่มทนุถกูกว่าหรือใกลเ้คียงกบั

2. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
2.1 ในส่วนของการด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวนี ้มี
ขัน้ตอนการด าเนินการอยู่ในระดบัคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
ของการท าธุรกิจ การเสนอการเข้าร่วมธุรกิจ หรือการเข้า
ร่วมมือกับบริษัทอื่น ขอชี ้แจงว่ามีการเจรจาร่วมกันกับ 
Partner แต่ท่ีผ่านมามีติดปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิด19 
และเรอืล่ม หากถามว่ากลุ่มธุรกิจสนใจหรอืไม่ มีกลุ่มใหค้วาม
สนใจหลายกลุ่ม มีการเจรจาอย่างต่อเน่ือง แต่มันยังไม่
สามารถเปิดเผยได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากจะผิดกฎกติกา
มารยาทของตลาดหลกัทรพัย ์
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ราคาในตลาดหลกัทรพัย ์เพราะฉะนัน้ราคาในการเสนอขาย
หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวมีส่วนส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ 

2.2 คาดการณส์ิ่งท่ีไดก้ล่าวคือ เป็นประโยชนท์างการคา้และ
การเชื่อมต่อการเดินทางทางรถและเรือ มีความเป็นไปไดเ้กิน
กว่า 70% แต่ดว้ยกฎกติกาขอ้จ ากัดต่างๆจึงยังไม่สามารถ
เปิดเผยรายละเอียดไดอ้ย่างชดัเจน 
2.3 บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทไม่ขายต ่ากว่าราคาพาร์ และ
ไม่ใช่ราคา 1 บาท ในการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุแน่นอน ซึ่งการ
ขายหุน้ดงักล่าว ผูถ้ือหุน้ก็ทราบดีว่าตอ้งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิ 
แนวทางคือ ตอ้งมีความโปร่งใส ไม่เอาเปรียบผูถ้ือหุน้อย่าง
แน่นอน หากจะถามว่ามีความจ าเป็นหรอืไม่ ขอตอบว่า ยงัคง
มีความจ าเป็นแน่นอน เห็นไดว้่าปัจจุบนับริษัทมีการเขา้ท า
ธุรกิจกบั KERRY , NIM Express , TP Logistic , Home Pro 
และ Global House แต่ปัญหาท่ีผ่านมา คือสถานการณโ์ควิด
19 และสถานการณปั์ญหาอบุตัิเหตขุองเรือทัง้สองครัง้ท่ีผ่าน
มา มีหลายรายท่ีเขา้มาคุยกับบริษัทเรื่องการซือ้หุน้เพิ่มทุน
ดงักล่าว แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ ก็ขอแจง้ใหท้ราบว่า หากปีนีไ้ม่ไดก้็คง
ไม่ขอแลว้ ยืนยันว่าไม่ไดเ้ป็นการขอลอยๆมีการปฏิบัติงาน
และมีแนวทางในการท างาน และมีการเจรจากับ Partner 
หลายราย ซึ่งจ านวนหุ้น 20 ล้านหุ้นดังกล่าวนั้น  ถึงแม้
จ าหน่ายได้ก็ไม่ได้ท าให้บริษัทรวยมากขึน้  แต่สิ่งท่ีได้คือ 
Impact ผลตอบรบัของลูกคา้ และท่ีส าคัญในการท าธุรกิจ
วนันี ้จ  าเป็นจะตอ้งมีพันธมิตร ท าคนเดียวไม่ไดต้่อใหบ้ริษัท
ผกูขาด ก็ไม่สามารถท าธุรกิจแต่เพียงผูเ้ดียวได ้

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม  
 

ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรและฝ่ายจดัการท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000  หุน้ นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียง
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2567 เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยใหข้ยายระยะเวลาจัดสรรออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 โดยใหใ้ช้เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
ด าเนินการตา่งๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเช่นเดียวกบัท่ีเคยอนมุตัิไวโ้ดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
 



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 

30/31 
 

 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,249,770 98.9924% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,304,241 1.0067% 
3. งดออกเสยีง 1,181 0.0009% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่ มีผูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเห็นเรือ่งอื่นใด นอกจากวาระท่ีก าหนด

หรอืไม ่ 
ขอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายทรงพล สคุนธพงศ ์ท าหนา้ท่ีอาสาพิทกัษส์ิทธิ  
ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม
ท่ีประชมุดงันี ้
เรียนสอบถามจากกรณีในอดีตช่วง 23-24 มกราคม 2563 
เคยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเคยถูกกล่าวโทษจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่งเรื่องของการสรา้งราคาหุน้และสรา้ง
ปริมาณการซื ้อขายท่ีเพิ่มขึ ้นซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่ นต่อ
ภาพลกัษณใ์นการลงทนุของบริษัท เรียนถามคณะกรรมการ
บริษัทจากเหตุการณ์ดังกล่าวในอดีตนั้น ปัจจุบันบริษัทมี
แนวทางในการป้องกันควบคุมและหรือก าหนดแนวทางใน
การปอ้งกนัเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ในอดีตอีกอย่างไร 

1. ประธานฯในท่ีประชมุ ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีมีการป่ันหุ้นนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่
อย่างใด และบริษัทก็ไม่มีนโยบายท่ีจะท าเกี่ยวกับเรื่อง
ดงักล่าว บรษัิทมีนโยบายในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ
หุน้ หากมีการเปลี่ยนมือหรอืมีการซือ้ขายท่ีมนัมีการผิดปกติก็
จ ะดู เ ป็ นพิ เ ศษ  และบริ ษั ทยิ นดี ใ ห้ค วามร่ วมมื อกับ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ
ด าเนินตามกฎกติกาทกุอย่าง 

2. นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
กระผมถือหุ้นบริษัทมาหลายปี แต่ไม่เคยมาเข้าร่วมการ
ประชุม โดยปีนีไ้ดเ้ปิดดูงบการเงินแลว้รูส้ึกตกใจ จึงขอเขา้
ร่วมการประชุมดว้ย มีหลายคนฝากถามมาว่าปีหนา้จะมี
ก าไรหรอืไม่ ส่วนตวัอยากทราบว่า ค่าตั๋วเรอืเฟอรร์ี่เป็นสินคา้
ท่ีมีการควบคุมหรือไม่อย่างไร ปรับเองอัตโนมัติไดห้รือไม่
หรือตอ้งขอต่อหน่วยงานใด และหากเป็นราคาท่ีถูกควบคุม 
ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารไดเ้องแลว้ 
ราคาน า้มนัเชือ้เพลิงไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทนุค่าใชจ้่ายของค่า
ตั๋วโดยสาร ก็จะมีแต่ขาดทนุ 

2. ประธานฯในท่ีประชมุ ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบว่า 
ราคาค่าโดยสารถูกควบคุมโดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกบัเรอืเดินประจ าทางจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  จากเดิมกรม
เจ้าท่าได้มอบอ านาจให้กับจังหวัด ตั้งคณะกรรมการของ
จังหวัดขึน้มา เพื่อดูแลเกี่ยวกับเรือประจ าทาง โดยมีชื่อว่า 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทาง
จงัหวัดสรุาษฎรธ์านี ซึ่งดแูลควบคมุธุรกิจการเดินเรือประจ า
ทาง ราคาค่าโดยสารเรอืท่ีเป็นประจ าทางเท่านัน้ 

3. นายสพุล กิจศิรพิรชยั ผูถ้ือหุน้ ไดแ้สดงความคิดเห็นดงันี ้
กระผมถือหุ้นบริษัทมานาน ขออนุญาตติผู้บริหาร ไม่
สามารถท าจุดแข็งของบริษัทได ้กระผมมีความรูส้ึกเสียใจ 
เพราะว่าจดุแข็งของบริษัทมีมาก และมีทรพัยส์ิน มีท่าเทียบ
เรอื ตอ้งใหผู้บ้รหิารท าการบา้นเพิ่มมากขึน้ ธุรกิจสามารถท า

3.ประธานฯในท่ีประชมุ และนายอภิชาติ ชโยภาส นอ้มรบัขอ้
ติชมดงักล่าว 
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เงินไดอ้ีกมาก โลจิสติกสม์นัท าเงินไดม้าก แต่บริษัทท าไม่ได้
กระผมก็เสียใจ ยิ่งส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบกระผมก็รู ้สึก
ผิดหวงัมาก ถือมานานมากจริงๆและกระผมถือหุน้มาตัง้แต่
เริ่มตน้ ขอใหผู้บ้ริหารรกับริษัท กระผมรกับริษัท อย่าท าให้
บรษัิทเสีย 

 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม  
 
ประธานฯ กลา่วขอขอบคณุทกุถอ้ยค าความหว่งใยของทา่นผูถื้อหุน้ ทกุถอ้ยค าถามที่เป่ียมไปดว้ยความปรารถนาดี 

มีหลายประเด็นที่บริษัทตอ้งรับไปด าเนินการตามขอ้ชีแ้นะ เพื่อใหเ้กิดความกระจ่าง ในที่ประชุมแห่งนี ้ไดใ้ชเ้วลาการ
ประชมุมาพอสมควรแลว้ หากไมม่ีใครขดัขอ้ง บรษัิทตอ้งขอขอบพระคณุในวาระสดุทา้ยนี ้ขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่น ทัง้
ที่มาด้วยตนเอง และรบัมอบฉันทะมา และขอขอบพระคุณทั้งผูบ้ริหาร เพื่อนกรรมการทุกคน ตลอดพนักงานบริษัท                   
ที่รว่มมือรว่มใจกนัในการประกอบธุรกิจดว้ยกนัมา สิ่งที่บริษัทจะท าเดินหนา้ต่อไปนัน้ เป็นสิ่งที่ทา้ทาย และไดร้บัก าลงัใจ
และการสนบัสนนุ และความใสใ่จจากผูถื้อหุน้ทกุทา่นในวนันี ้ขอขอบพระคณุทกุทา่น ขออนญุาตปิดประชมุ 

 
ปิดการประชมุผูถื้อหุน้ เวลา 16.20 น. 

 
 
 
 
(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ  

ประธานทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 
 

( นายบญัญตัิ แสงนิรตัน ์) 
ผูบ้นัทกึกการประชมุ 


